

# สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

## สื่อสิ่งพิมพ์

- อิทธิพลอุบปัชฌาย์คนลี้ภัย ๒๐๐ ไร่ (ไทยรัฐ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๗ กรอบข่าว หน้า ๑๐)
- ภาพข่าว: อิทธิพลอุบปัชฌาย์ (ไทยรัฐ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๗ กรอบข่าว หน้า ๑๐)
- 'เศรษฐา'ยึดกม.ถอน'ทับลาน' 'บิ๊กป้อม'เข้มห้ามชาวบ้านเดือดร้อน (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗ หน้า ๑)
- นายกรัฐมนตรี'ทับลาน'มติดร.ที่แล้ว 'ธรรมนัส'ชวนอย่าพาดพิงส.ป.ก. ชาววังน้ำเขียวโอดสู่วินาศ (มติชน ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗ หน้า ๑)
- 'นายกฯ'โยนข้อพิพาทพื้นที่ทับลาน ยุครัฐบาลเก่า/นายทุนถือสิทธิ์ไม่ได้ (สยามรัฐ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗ หน้า ๑)
- 'เศรษฐา'เผยเงื่อนไข'ทับลาน' ลุงป้อมแม้งานมติดร.รัฐบาลชุดที่แล้ว (เดลินิวส์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗ หน้า ๑)
- ให้สิทธิ์คนอยู่ก่อน-อุทยานทับซ้อน (ข่าวสด ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗ หน้า ๑)
- คอลัมน์ เปลว สีเงิน: 'ส.ป.ก.ทับลาน' ร้อนๆ จำ (ไทยโพสต์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗ หน้า ๓)

## สื่อออนไลน์

- ผงะ! "ยาบ้าแลกค่าแรง" แก๊งมอดไม้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงนับพันไร่ (บ้านเมือง ๙ ก.ค.๒๕๖๗) <https://www.banmuang.co.th/news/crime/388974>
- 'แก๊งมอดไม้'รุกป่าสงวนฯดงระแนง แฉนายทุนแจกยาบ้า แลกค่าแรงคนงาน (แนวหน้า ๙ ก.ค.๒๕๖๗) <https://www.naewna.com/local/815157>
- ยาบ้า แลกค่าแรง แก๊งมอดไม้ จ.กาฬสินธุ์ (ช่อง ๗HD คลิป ๙ ก.ค.๒๕๖๗) <https://news.ch7.com/detail/739116>
- กาฬสินธุ์ผงะ!! “ยาบ้าแลกค่าแรง” แก๊งมอดไม้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงนับพันไร่ (สยามรัฐ ๙ ก.ค.๒๕๖๗) <https://siamrath.co.th/n/549496>
- ‘ปลอดประสพ’ สุดเข้ม! โปสเตอร์ูปกบป็น ลั่นกินทับลาน มีเรื่องกับผมแน่นอน (๓Plus News ๙ ก.ค.๒๕๖๗) <https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/407671>
- "ปลอดประสพ" ลั่น"กินทับลานมีเรื่องกับผมแน่นอน" เตรียมประสานไปช่วยเฝ้า (บ้านเมือง ๑๐ ก.ค.๒๕๖๗) <https://www.banmuang.co.th/news/politic/388985>
- ขวณรู้จัก "อุทยานแห่งชาติทับลาน" แหล่งมรดกโลก-ป่าลานผืนสุดท้ายของไทย (ไทยรัฐ ๙ ก.ค.๒๕๖๗) <https://www.thairath.co.th/news/society/2799134>
- เหตุใดพื้นที่ป่าอาจไม่เพิ่ม แม้ #Saveทับลาน สำเร็จ? (BBC News TH ๙ ก.ค.๒๕๖๗) <https://www.bbc.com/thai/articles/cqe697elrq6o>
- อธิบดีกรมอุทยานฯโยน 'ทับลาน' เป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต ปิดเอื้อนายทุน (ไทยโพสต์ ๙ ก.ค.๒๕๖๗) <https://www.thaipost.net/x-cite-news/617366/>
- นายกฯโยนข้อพิพาทพื้นที่ทับลานยุครัฐบาลเก่า/นายทุนถือสิทธิ์ไม่ได้ (สยามรัฐ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๗) <https://siamrath.co.th/n/549718>
- ‘บิ๊กป้อม’ ขี้ต้องฟังความเห็นปชช.ปมที่ดินทับลาน-อธิบดีกรมอุทยานฯ ยันยึดถูกต้อง-ให้สิทธิ์คนอยู่ก่อน-เกษตรกรเดิม (มติชน ๙ ก.ค.๒๕๖๗) [https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news\\_4670706](https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4670706)

## อิทธิพลสุบป่าชุมชนล้อมรั้ว 200 ไร่

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ชาวบ้าน ต.ห้วยโศก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ร้องผู้สื่อข่าวให้เป็นที่สังเกต ในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินบ้านสามเหลี่ยม หมู่ 12 ต.ห้วยโศก ว่าอยู่ในเขตที่ดินสาธารณะหรือไม่ โดยมีนายทุนอิทธิพลเอารั้วมาล้อมไว้ นายเศรษฐวัฒน์ เงินโสด อายุ 72 ปี อดีตประธานสภา อบต.ห้วยโศก เปิดเผยว่า ชาวบ้านสงสัยกัน

มากกว่าที่ดินผืนดังกล่าวเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ที่นายทุนนำรั้วมาปิดล้อมเป็นของตนเองนั้นมีหลักฐานถูกต้องหรือไม่เนื่องจากเดิมเป็นป่าชุมชนเป็นที่ทำกินของชาวบ้าน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเห็ดหลากหลายชนิด แต่ตอนนี้มีรั้วมาปิดกั้นเข้าพื้นที่ไม่ได้ นายทุนยังเอาหมูป่ามาเลี้ยงด้วยแต่รั้วที่ล้อมไม่ได้มาตรฐาน

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจน หากมีเอกสารสิทธิ์จริงออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ด้านนายเฉลียว กองนอก อายุ 76 ปี ประธานสภา อบต.ห้วยโศก กล่าวว่าจริงๆแล้วผู้ที่มีรั้วเป็นญาติห่างๆกัน แต่ขอให้ทำอะไรให้โปร่งใส “มองว่าไม่เป็นธรรม ชาวบ้านเองก็กลัวอำนาจเงินและอิทธิพลเถื่อน อาจจะมีลูกเขยเป็นตำรวจใหญ่ จึงอีกเหมไม่สนใจชาวบ้านที่เดือดร้อน”.

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 11 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 75

ฉบับที่: 24278

Col.Inch: 12.91

Ad Value: 9,682.50

หน้า: 10(กลาง)

PRValue (x3): 29,047.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: อิทธิพลสุบป่า



**อิทธิพลสุบป่า** ชาวบ้าน ต.หายโศก อ.พุนนัง จ.บุรีรัมย์ โยนนายทุนอิทธิพลนำรั้วมา ปิดล้อมป่ากว่า 200 ไร่ เดิมเป็นป่าชุมชนอุดมสมบูรณ์ด้วยเห็ดหลากหลายชนิด ทั้งยังเลี้ยงหมูป่าหลุด ออกมาทำลายพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจน และมี เอกสารสิทธิถูกต้องหรือไม่.

# 'เศรษฐกิจ' ยึดกม.ถอน 'ทับลาน' 'บิกบีอด' เข้มห้ามชาวบ้านเดือดร้อน

อ่านต่อหน้า 4

## “เศรษฐกิจ” ยึดกม.ถอน “ทับลาน”

ผู้จัดการรายวัน360° - “เศรษฐกิจ” ซ้ำเปมเพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลาน เป็นมตต่อเนื่องจากรัฐบาลก่อน ย้ำทุกอย่างเดินตามกฎหมาย พังเสียงประชาชน นายทุนหมดลสิทธิ์ “พัชรวาท” ล้งเข้ม ห้ามมีนายทุนได้สิทธิ์ อย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อน จัดสรรที่ดินห้ามทำลายป่า อธิปไตยกรมอุทยานฯ เผยกำลังทำประชาพิจารณ์ ครบกำหนด 12 ก.ค.นี้ ก่อนชงคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน ชาวบ้านวังน้ำเขียวโต้ “ชัยวัฒน์” ชี้ล้งล้งคม จัดหลักฐานไขว่อยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยานปี 24 “ธรรมนัส” ระบุเป็นแค่ผู้ปฏิบัติ ไม่มีงัดข้อกระทรวงทรัพย์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีการคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ทับซ้อนกับที่ดินประชาชน กว่า 2.6 แสนไร่ ว่า เรื่องนี้เป็นมตจากรัฐบาลที่แล้ว ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เคยกำกับดูแล และเป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ที่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนก่อนจะมีการเพิกถอน ซึ่งมีหลายกระบวนการที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ส่วนที่มีข่าวว่ามีนายทุนเข้าไปครอบครองพื้นที่ทับซ้อน ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ทำอย่างนั้นไม่ได้

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ให้นโยบายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการเร่งด่วน คือ 1. ให้พิจารณาสิทธิชาวบ้านในเกาะถ้ำครองที่ดิน ส.ป.ก. ที่ทำกิน ต้องไม่มีนายทุน นักการเมือง ถีอครองเด็ดขาด พิสูจน์สิทธิ์ให้ชัดเจน 2. ให้ความเป็นธรรมชาวบ้านที่อยู่มาดั้งเดิมกว่า 20 ปี เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน คาดว่ามีประมาณ 5 หมื่นไร่ และ 3. การจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านทำกิน ต้องไม่ตัดผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ห้ามตัดพื้นที่ต้นน้ำ หรือที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ไม่อนุญาต

ให้แบ่งแยกออกไป เพราะต้องรักษาผืนป่าไว้อาจพิจารณาตัดแบ่งเฉพาะที่ประชาชนอาศัยและทำกินอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อดำเนินการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา-ปราจีนบุรี จำนวน 2.65 แสนไร่ไปให้ ส.ป.ก. ดูแล เพราะปัญหาพื้นที่พิพาทในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน มีมานานกว่า 40 ปีแล้ว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ก่อนเป็นอุทยานแห่งชาติ ได้เป็นป่าสงวนมาก่อน และได้มีการจัดพื้นที่ให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้เข้าไปทำกิน เนื้อที่ประมาณ 58,000 ไร่ แต่หลังจากนั้น ได้มีการประกาศอุทยานแห่งชาติไปทับพื้นที่ในส่วนนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต จึงมีการเรียกร้องให้กันพื้นที่ออกจากอุทยาน และมีการสำรวจพื้นที่ใหม่อีกครั้งในปี 2543 แต่กระบวนการดังกล่าวไม่ไปถึงจุดหมาย

ที่ผ่านมา หลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหากับชาวบ้าน และมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และมีมติให้กันพื้นที่ชุมชน จำนวน 2.65 แสนไร่ ให้เป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก. และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในวันที่ 14 มี.ค. 2566 แต่บุคคลใดที่ถูกดำเนินคดีในพื้นที่ดังกล่าว จะไม่ได้รับการยกเว้น และจากมติดังกล่าว กรมอุทยานฯ ต้องมาทำการปรับปรุงแนวเขตและต้องฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อน ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 12 ก.ค. 2567 ก่อนรวบรวมเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ พิจารณาภายใน 30 วัน เพื่อมีมติเสนอต่อ ครม. ต่อไป

“สิ่งสำคัญ ต้องยึดหลักข้อเท็จจริง ทั้งเรื่องการอยู่อาศัยทำกิน และการดูแลรักษาผืนป่า เนื่องจากในจำนวน 2.65 แสนไร่ มีทั้งคนที่อยู่อาศัยอยู่เดิม จากการจัดสรรพื้นที่ และคนที่มาซื้อต่อเป็นมือที่ 2 มือที่ 3 รวมถึงกลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีกว่า 12,000 ไร่ จึงต้องไปหารือในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพราะคุณสมบัติแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอยู่เดิม บางคนมาซื้อขาย เปลี่ยนมือ บางคนเข้ามาทำกินซื้อ จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติผู้



ครอบครองที่ดินของรัฐ โดยบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก็จะไม่มีความสมบัตินั้น ไม่ต้องกังวลว่าจะเอื้อนายทุน"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านใน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ทับซ้อนได้ออกมาตอบโต้นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ ที่ได้นำเสนอข้อมูลด้านเดียวขึ้นนำสังคม เพื่อไม่ให้กันพื้นที่ 2.65 แสนไร่ออกจากเขตอุทยานฯ เพราะความจริง การประกาศเขตอุทยานฯ เมื่อปี 2524 เป็นการประกาศทับที่อยู่อาศัยของประชาชนจำนวน 97 ชุมชน ที่ตั้งรกรากมาก่อน และ ครม. เคยมีมติครั้งแรกเมื่อปี 2540 และครั้งที่ 2 วันที่ 14 มี.ค. 2566 ให้กันพื้นที่ออก เพราะไม่มีสภาพป่าหลงเหลืออยู่แล้ว ถ้าไม่กันออกมา ชาวบ้านก็จะถูกไล่อรอนสิทธิ์ทำมาหากิน จึงขอความเป็นธรรมให้ชาวบ้านด้วย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เรื่องที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ เห็นชอบเสนอในรัฐบาลที่แล้ว ก็เป็นขั้นตอนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องไปดำเนินการต่อ และมีการรับฟังเสียงประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของกรมอุทยานฯ ที่ต้องดำเนินการต่อ ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เดียวจะไปผสมผสานทำให้เข้าใจผิดกันหมด แต่ในฐานะที่กำกับดูแล สปก. ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ หากเห็นชอบอย่างไร ก็ต้องทำตาม และเมื่อนำเสนอ ครม. และเห็นชอบให้ ส.ป.ก. ไปจัดสรรให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำกิน ก็จะต้องนำไปปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติ ก็จะไม่ดำเนินการคดีตามมาตรา 157

"เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าการนิรโทษกรรมนายทุน เพราะชัดเจนว่าพื้นที่ส่วนไหนเป็นพื้นที่เกษตรกร และส่วนไหน คือกลุ่มทุน ยืนยันว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้จัดซื้อกันเอง เรามีการพูดคุยกันตลอด และไม่มีประเด็นอะไรตอนนี้เรามีคณะกรรมการในการทำงานร่วมกัน" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว.

# นายกษิป์ม'ทับลาน'มติรบ.ที่แล้ว 'ธรรมนัส'วอนอย่าพาดพิงส.ป.ก. ชาววังน้ำเขียวโอดสูคดีเงินหมด

'เศรษฐา-ธรรมนัส'ประสานเสียงโยนปมปรับแนวเขต'อุทยานฯ ทับลาน'มติ ครม.รัฐบาลที่แล้ว 'ผู้กอง'วอนอย่าโยง ส.ป.ก. 'บักป๊อด' ร้องฟังความเห็น 12 ก.ค. (อ่านต่อหน้า 13)

## ทับลาน

### นายกษิป์มทับลานรบ.ที่แล้ว

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนใน อ.ทับลาน จ.นครราชสีมา จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จำนวน 265,000 ไร่ ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ว่า เรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงไปแล้ว คงไม่มีอะไรนอกจากจะบอกว่าเป็นเรื่องนี้เป็นมติจากรัฐบาลที่แล้ว โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เคยกำกับดูแลเป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ที่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญต้องรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนก่อนจะมีการเพิกถอน ซึ่งมีหลายกระบวนการที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายและนำเสนอ ครม.ต่อไป

เมื่อถามว่า จำเป็นต้องยกเลิกมติ ครม.ปี 2566 หรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า ยังไม่มีอยู่ระหว่างการศึกษา ต้องดูให้ครบขั้นตอนนี้ก่อน และเรื่องของ One Map ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาตรงนี้ด้วย

### 'ธรรมนัส'ขออย่าพาดพิงส.ป.ก.

ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนใน อ.ทับลาน จ.นครราชสีมา ว่า เรื่องทับลานที่กำลังเป็น

ประเด็นอยู่นั้นขออนุญาตตอบคำถามแบบที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกๆ เรื่องทำงานภายใต้นโยบายคณะกรรมการแห่งชาติทั้งหมด รวมถึงเรื่องที่ดินที่ทำงานภายใต้ คทช. สืบเนื่องจากรัฐบาลเดิมในหลายยุคแต่มาสรุป และรัฐบาลของมติ คทช.เสนอต่อ ครม.ในยุครัฐบาลที่แล้วในเรื่องของการปรับแนวเขตปี 2543 ตรงนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญ

"กระทรวงเกษตรฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งนี้ เมื่อ คทช.เห็นชอบอย่างไร นำเสนอ ครม.ชุดที่แล้ว เมื่อ ครม.เห็นชอบเป็นเรื่องกระบวนการที่ต้องไปดำเนินการตามกระบวนการโดยกรมอุทยานฯ ภายใต้การดูแลของ ทส. ไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เดี่ยวจะไปผสมผสานเข้าไ้กันผิด ในฐานะที่ผมได้กำกับดูแลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจาก สคทช.ที่เห็นชอบนำเข้าที่ประชุม ครม. เมื่อเห็นชอบให้ ส.ป.ก.ไปจัดสรรที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำกิน เราก็จะนำไปปฏิบัติ แต่ตรงนั้นไม่ใช่ขั้นตอนตามกระบวนการของ ส.ป.ก. ขอให้เข้าใจตรงนี้ เพราะมีสื่อบางสำนักไปโจมตีพาดพิง ส.ป.ก. เขาจะเสียหาย" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

### ต้องแยกกลุ่มทุนกับเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าตามกระบวนการแล้วเห็นชอบใช้แนวเขตปี'43 ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ต้องฟังเสียงผลจากการรับฟังเสียงจากประชาชนก่อน ตอนนี้ ส.ป.ก.ยังไม่ต้องทำอะไร เป็นเรื่องของ ทส.ที่ดำเนินการอยู่ อธิบดีกรมอุทยานฯ บอกมาถูกต้องแล้ว หากกระทรวงทรัพย์เห็นชอบมาอย่างไร หน่วยงานไหนได้ถูกมอบหมายให้ไปดำเนินการจะต้องมีการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน อันไหนที่กลุ่มนายทุนมุกฏ อย่างที่ดินทำ กำลัง

จะออกหมายจับกลุ่มทุนอีกหลายกลุ่ม โดยการดำเนินการของ ส.ป.ก. ที่ต้องแยกแยะระหว่างผู้ทำผิดกฎหมายกับปัญหาประชาชน ไม่เช่นนั้นภาครัฐคงไม่กล้าทำงานเพราะทำอะไรก็โดนหมด

เมื่อถามว่า หากตามกระบวนการแล้วมีการนิรโทษกรรมนายทุนทั้งหมด ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่หรอก มันต้องจำแนกให้ชัดเจน กลุ่มไหนคือเกษตรกร กลุ่มไหนคือกลุ่มทุน เมื่อถามว่า กลายเป็นว่ากระทรวงเกษตรฯและ ทส.จัดซื้อกันเองหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่หรอก เรื่องนี้มีการพูดคุยกันตลอด แล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมได้มีการหารือกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัด ทส. ไม่มีประเด็นอะไรเพราะยังไม่ถึงกระบวนการของ ส.ป.ก.ที่จะต้องทำอะไร

(อ่านต่อหน้า 15)

ต่อจากหน้า 13

## ทับลาน

### บักป๊อดร้องฟังความเห็น12ก.ค.

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ที่มีเสียงวิจารณ์และคัดค้านจากสังคมไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการทบทวนพิจารณา จะครบกำหนดในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ จากนั้นจะรวบรวมส่งเรื่องให้กรมอุทยานฯพิจารณา และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยที่ดินของชาวบ้านในขณะนี้ประมาณ 5 หมื่นไร่ ที่เราดูแลชาวบ้านเป็นหลักก่อน ส่วนที่ดินทั้งหมดมีประมาณ 2.6 แสนไร่

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสคัดค้านของประชาชนไม่เห็นด้วยกับการนำพื้นที่อุทยานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ เพราะอาจเป็นการเอื้อให้กับนายทุน พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวว่า รับฟังทุกเสียง เมื่อมีกระแสคัดค้านเราก็รับฟังและนำมาพิจารณา

### จัด3ข้อแก้ปมพิพาททับลาน

พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า ได้ให้นโยบายกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการเร่งด่วน คือ 1.ให้พิจารณาสิทธิชาวบ้านในการถือครองที่ดิน



ส.ป.ก.ที่ทำงาน ต้องไม่มีนายทุนนักการเมืองถือครองเด็ดขาด พิสูจน์สิทธิให้ชัดเจน 2.ให้ความเป็นธรรมชาวบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เดิมกว่า 20 ปี เพื่อให้ได้รับสิทธิที่ดินอย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน คาดว่ามีประมาณ 5 หมื่นไร่ 3.การจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านทำกิน ต้องไม่ตัดฟันป่าอุดมสมบูรณ์ ห้ามตัดพื้นที่ต้นน้ำ หรือที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ไม่อนุญาตให้แบ่งแยกออกไปเพราะต้องรักษาผืนป่าไว้ อาจพิจารณาตัดแบ่งเฉพาะที่ประชาชนอาศัยและทำกินอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

## อุทยานแห่งชาติมีปัญหาทับลาน

ขณะที่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาเป็นเวลา 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2524 และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมาก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมาได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและชุมชนโดยรอบไปใช้ประโยชน์ทำกิน 5.8 หมื่นไร่ ต่อมาได้ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต จึงมีข้อเรียกร้องให้กันพื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน นำมาซึ่งการสำรวจพื้นที่ในปี 2543 กำหนดแนวเขตขึ้นใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายทำให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า ทั้งนี้รัฐบาลหลายชุดพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมติให้กันพื้นที่ชุมชนออกไปอยู่ในความดูแลสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และนำเรื่องเสนอ ครม.เห็นชอบ โดยครม.มีมติเห็นชอบตาม คทช. โดยยกเว้นบุคคลที่มีคดีความจะไม่ได้รับการคุ้มครองและยกเว้นในที่ดิน โดยเรื่องคดีนี้วันที่เกิดเหตุว่าทำผิดหรือไม่

## ย้ำที่ดินยังเป็นของรัฐบาล

นายอรรถพลกล่าวว่า ส่วนการปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และทางออนไลน์ทั่วประเทศแล้วจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยาน แล้วใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลักความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุกประเด็นในการพิจารณาทั้งการทำกินและการรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้พื้นที่กว่า 2 แสนไร่ มีทั้งชาวบ้านที่อยู่เดิมมาซื้อที่ต่อ กลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดี 1.2 หมื่นไร่ ต้องนำมาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร

"คนที่จะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติโดยชอบ

ตามกฎหมาย แต่ทั้งหมดต้องรอรับฟังความเห็นและข้อยุติในคณะกรรมการอุทยานก่อน ส่วนมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการทำรีสอร์ทนั้น รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดินของรัฐ และที่ดิน ส.ป.ก.ยังถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติหากคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็จะถูกนำที่ดินกลับคืน" นายอรรถพลกล่าว

## ปิดฟังความเห็น28มิ.ย.-12ก.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุทยานฯเปิดรับฟังความคิดเห็นการเพิกถอนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จำนวน 265,000 ไร่ ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมติ ครม. 14 มีนาคม 2566 โดยการใช้น้ำปรับปรุงการสำรวจแนวเขต พ.ศ.2543 ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (ONE MAP) ทุกท่านสามารถเข้าไปแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2567 ทุกความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการเพิกถอน อช.ทับลาน อย่างยิ่ง

## กมธ.กบปมทับลาน10ก.ค.

ที่รัฐสภา นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกมธ. การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า ต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์และตรวจสอบอีก โดย กมธ.ที่ดินจะมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ เพื่อขอมติที่ประชุมในการบรรจุวาระกรณีป่าทับลานเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 17 กรกฎาคม การประชุมของ กมธ.จะนำข้อมูลในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานฯ มูลนิธิสิบลี นาคะเสถียร ส.ป.ก. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคม และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนรับทราบต่อไป

## ชาววังน้ำเขียวอยู่อาศัยก่อนปี'24

ที่บ้านไทยสามัคคี หมู่ 1 คุ่มคลองกระทิง ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ภายหลังจากมีประเด็นข้อพิพาทระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานที่ได้มีการประกาศเขตอุทยานทับพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ซึ่งกินพื้นที่ไปทั้งหมด 3 ตำบลได้แก่ ต.ไทย

สามัคคี ต.วังน้ำเขียว และ ต.อุดมทรัพย์ ซึ่งเป็นพื้นที่กว่า 30,000 ไร่

นายกิตติพัฒน์ จายนอก อายุ 42 ปี หนึ่งในชาวบ้านที่ถูกฟ้องดำเนินคดี กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากประกาศปี 2524 ที่มีการประกาศทับพื้นที่ชุมชน ทั้งอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ยืนยันอยากให้ทางอุทยานฯ นั้นใช้ประกาศของปี 2543 ที่มีการสำรวจและแก้ไขใหม่ตั้งแต่ปี 2537 โดยสภาพความเป็นจริงของพื้นที่นั้น เป็นชุมชนและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านมาก่อน ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่ปี 2503 ก่อนที่จะสืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นของตนคือรุ่นที่ 3 แล้ว อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ถูกทางอุทยานฯ ประกาศเขตพื้นที่ทับพื้นที่ชุมชนกว่า 90 หมู่บ้านรวม 5 อำเภอ ถึงแม้ว่ากระแสสังคมจะมองว่าตนและชาวบ้านในพื้นที่นั้นเป็นผู้ถูกรังแกซึ่งเท่าที่เห็นนั้นส่วนใหญ่กว่า 90% จะเป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยมาแต่ก่อนแล้ว ส่วนนายทุนนั้นจะมีอยู่ประมาณ 5-10% เท่านั้น

## โอดถูกฟ้องขึ้นศาลหมดเงิน

ขณะที่ นางปิ่นแก้ว เข็มขุนทด ชาว ต.ไทยสามัคคี ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกทางอุทยานฯ ทับลานฟ้องร้องดำเนินคดี กล่าวว่า ตนมีพื้นที่อยู่ประมาณ 4 ไร่กว่า รั้วมาจากพ่อซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ประมาณปี 2500 ส่วนเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงนี้นั้นเป็นเอกสาร ก.บ.ท.5 ซึ่งตนก็มีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่เรื่อยมา จนกระทั่งในปี 2524 ได้มีการประกาศให้พื้นที่บริเวณ ต.ไทยสามัคคี เป็นพื้นที่อุทยานฯ ต่อมาในปี 2555 ตนนั้นถูกอุทยานฯ ทับลานฟ้องร้อง ซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงต้องไปขึ้นศาลและจะไปขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 19 กันยายนนี้ ซึ่งจากการที่ถูกทางอุทยานฯ ทับลานฟ้องร้องดำเนินคดีนั้นส่งผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากหมดค่าใช้จ่ายในการไปจ้างทนายความเพื่อไปสู้คดี อยากให้ทางรัฐบาลดำเนินการประกาศปี 2543 ซึ่งเป็นประกาศที่กันพื้นที่ชุมชนออกจากป่า เนื่องจากหลักฐานเอกสารรวมไปถึงหลักฐานที่แสดงเขตพื้นที่อุทยานปี'43 นั้นก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าชาวบ้านนั้นอยู่อาศัยมาก่อนอุทยานฯ จะประกาศเสียอีก

## ชัดชัชววัฒน์ให้ข่าวบิดเบือน

ด้านนายสมบูรณ์ ลิงกิ่ง นายก อบต.ไทยสามัคคี กล่าวว่า จากการที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรา 8 ตามกฎหมาย

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16922

หน้า: 1 (กลาง), 13, 15

Col.Inch: 115.99 Ad Value: 139,188

PRValue (x3): 417,564

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นายกรัฐมนตรีบ.ที่แล้ว 'ธรรมนัส'วอนอย่าพาดพิงส.ป.ก. ชาววังน้ำเขียวโอดสู...

อุทยานแห่งชาติ ก็ทำให้ชาวบ้านรู้สึกตื่นตัวกันมาก เพราะเรื่องนี้จะเกี่ยวเนื่องกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งให้อุทยานฯกันพื้นที่ออกตามแผนที่วันแม่ แต่หลังจากที่ทางนายชัยวัฒน์ ลิมลีชิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ ได้พยายามนำข้อมูลเพียงด้านเดียวมาให้ข่าวขึ้นมาสังคมให้เกิดความคล้อยตามเพื่อไม่ให้มีการกันพื้นที่กว่า 2 แสนไร่ออกไปจากเขตอุทยานฯนั้น ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก เพราะความจริงนั้นการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อปี 2524 เป็นการประกาศเขตทับที่อยู่อาศัยของประชาชนจำนวน 97 ชุมชน ที่ตั้งรกรากอยู่มาก่อนนานแล้วนับว่าเป็นการประกาศเขตอุทยานทับซ้อนชุมชนมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเรื่องนี้ทางอุทยานแห่งชาติ และนักอนุรักษ์ ต้องยอมรับก่อนว่าเป็นเรื่องจริง แต่การให้ข่าวของนายชัยวัฒน์ทำให้เกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริงดังกล่าว





● แจงข้อพิพาท“ทับลาน”...นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานฯ ทับลาน จังหวัดนครราชสีมา โดยระบุว่า เป็นมติมาจากรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่ตีกับอนุชากร 1 ทำเนียบรัฐบาล

## ‘นายกฯ’ โยนข้อพิพาทพื้นที่ทับลาน ยุครัฐบาลเก่า/นายทุนถือสิทธิ์ไม่ได้

“นายกฯ” ชี้ปมพื้นที่ “ทับลาน” เป็นมติจากรัฐบาลที่แล้ว ได้ปัก “บักป้อม” คูแลป่า ลั่นทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมาย นายทุนจะถือสิทธิ์ไม่ได้ “รมว.เกษตรฯ” ออกตัวไม่เกี่ยวมพิพาทอุทยานแห่งชาติทับลาน โยน “กระทรวงทรัพยากรฯ” จัดการปัญหาที่ดินทับซ้อน ด้าน “อธิบดีกรมอุทยานฯ” เผยรอ กกก.เคาะปมที่ดินทับลานภายใน 30 วัน ย้ำยึดถูกต้อง-ให้สิทธิ์คนอยู่ก่อน-เกษตรกรเดิม

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 ก.ค.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี

(ครม.) กรณีปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องพื้นที่อนุรักษ์กับพื้นที่ทำกินของประชาชน ว่า เรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงไปแล้ว ตนคงไม่มีอะไรนอกจากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นมติจากรัฐบาลที่แล้ว ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เคยกำกับดูแล เป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ที่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญต้องรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนก่อนจะมีการเพิกถอน ซึ่งมีหลายกระบวนการที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย และนำเสนอ ครม.ต่อไป

เมื่อถามว่า สังคมอ่อนไหวกับข่าวที่มีนายทุนเข้าไปครอบครองพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว นายกฯ กล่าวว่า ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หากจะมาทำอย่างนั้นก็ได้ไม่ได้ ตนเข้าใจว่าพื้นที่ทับลานมีประชาชนที่

ต่อหน้า ▶ 8



## ■ 'นายกฯ'

ต่อจากหน้า 1

เข้าไปอยู่กันอยู่แล้ว เมื่อถามว่า จำเป็นต้องยกเลิกมติ ครม.ปี 2566 หรือไม่ นาย กฯ กล่าวว่า ยังไม่มี อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้า ต้องดูให้ครบถ้วนก่อน และเรื่องของ One Map ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาตรงนี้ด้วย

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอำเภอบ้านด่าน จังหวัดนครราชสีมา ว่า ขั้นตอนขณะนี้ไม่อยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมาทุกเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติทั้งหมด กรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน เกิดขึ้นในรัฐบาลหลายยุค แต่มาสรุปต้นปี 2566 ในรัฐบาลยุคที่แล้ว เรื่องการปรับแนวเขตปี 2543 โดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องไปดำเนินการ โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ และขณะนี้ก็มีกรรพช.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ขอให้เข้าใจว่า เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ขอให้นำมาผสมผสานจนเข้าใจผิด ในฐานะที่ตนกำกับดูแล ส.ป.ก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) หาก สคทช. เห็นชอบก็จะนำเสนอต่อครม. และเมื่อ ครม.เห็นชอบให้ ส.ป.ก.นำไปจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรทำกินก็จะต้องนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้เข้าใจตรงนี้ตนเห็นสื่อบางสำนักไปโจมตี ส.ป.ก. ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหาย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ดินที่มีปัญหาที่อุทยานแห่งชาติทับลานมีปัญหาคาบเกี่ยวกับบางรีสอร์ทที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เคยไปจัดสัมมนาเมื่อปี 2562 และต่อมาก็มีมติ ครม. ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนไม่ทราบเรื่องนี้ เมื่อถามว่า จำนวนที่ดินที่ทับซ้อนประมาณ 150,000 ไร่ ในจำนวนนี้พบว่ามีของนายทุนและชาวบ้านนั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่ดินเหล่านี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ

พันธุ์พืช มีคณะกรรมการตรวจสอบ และจำแนกชัดเจน ว่าตรงไหนที่ประชาชนร้องเรียนมา ไม่ใช่เหมารวมทั้งหมด จนนำไปสู่การประชุมของการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ตนย้ำว่าต้องมีการจำแนกให้ชัดเจนถึงแนวเขตว่าตรงไหนควรอนุรักษ์เป็นป่า ตรงไหนที่ชาวบ้านอยู่แล้ว หลายคนก็ออกมานำเสนอก็มีข้อมูลที่ต้องดู เพียงแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ากรณีนี้เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่งมีมาตรการและขั้นตอนอยู่ เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการทำประชาวิจารณ์อยู่

เมื่อถามว่า จะต้องใช้แผนที่ใดในการแบ่งเขต ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานที่จะปฏิบัติก็ต้องนำมติที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินเข้าที่ประชุม ครม. เมื่อถามย้ำว่า การออก ส.ป.ก.ทับที่อุทยานเกิดขึ้นหลายพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่ต้องทำตามมติ ครม.เมื่อเห็นชอบอย่างไร เราก็ต้องนำไปปฏิบัติหากไม่ปฏิบัติก็จะโดนมาตรา 157 ดังนั้นเรื่องนี้ยังไม่ถึงกระบวนการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ตอนนี้เป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการ และหลังจากที่กรมอุทยานฯ เห็นชอบอย่างไรก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาย่างชัดเจนและตรงไหนที่เป็นกลุ่มนายทุนบุกรุกก็ต้องถูกออกหมายจับดำเนินคดีอาญา ดังนั้นต้องแยกแยะระหว่างผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายกับปัญหาประชาชน

“นี่ไม่ใช่การจับข้อกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเรื่องนี้เราคุยกันตลอด และผมก็ได้หารือกันกับทุกฝ่าย ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งยังไม่ถึงกระบวนการที่ ส.ป.ก.จะเข้าไปดำเนินการ” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว เมื่อถามถึงปัญหาความ

เห็นไม่ตรงกันของทั้ง 2 กระทรวงที่มีบ่อยครั้ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนนี้อะไรมีคณะกรรมการที่ทำงานร่วมกัน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามาเป็นเวลา 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2524 และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมาก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมาได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและชุมชนโดยรอบไปใช้ประโยชน์ทำกิน 5.8 หมื่นไร่ ต่อมาได้ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต จึงมีข้อเรียกร้องให้พื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน นำมาซึ่งการสำรวจพื้นที่ในปี 2543 กำหนดแนวเขตชั้นใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายทำให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า

ทั้งนี้ รัฐบาลหลายชุดพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมติให้พื้นที่ชุมชนออกไปอยู่ในความดูแลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โดย ครม. มีมติเห็นชอบตาม คทช. โดยยกเว้นบุคคลที่มีคดีความ จะไม่ได้รับการคุ้มครองและยกเว้นในที่ดินโดยเรื่องคดีนี้วันที่เกิดเหตุว่าทำผิดหรือไม่

นายอรรถพล กล่าวว่า ส่วนการปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และทั่วประเทศทางออนไลน์แล้วจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้วใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลักความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุกประเด็นในการพิจารณา ทั้งการทำกินและการรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้พื้นที่กว่า 2 แสนไร่ มีทั้งชาวบ้านที่อยู่เดิม คนมาซื้อที่ต่อ และกลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดี 1.2 หมื่นไร่ ต้องนำมาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมใช้ประโยชน์ก่อนหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า คนที่จะได้

รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ โดยชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งหมดต้องรอรับฟังความเห็น และข้อยุติในคณะกรรมการอุทยานก่อน

เมื่อถามว่า จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการทำรีสอร์ท นายอรรถพล กล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดินของรัฐ และที่ดิน ส.ป.ก.ยังถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องจะถูกลำที่ดินกลับคืน ส่วนบุคคลใดที่ถูกดำเนินคดีในพื้นที่ดังกล่าว นั้น จะไม่ได้รับการยกเว้น



# 'เศรษฐา' เผยเงื่อนไขป่าทับลาน ลุงป้อมแม้งานมดีรัฐบาลชุดที่แล้ว

## 'พัชรบาท' ขอฟังทุกฝ่ายขวางนายทุน-นักการเมือง 'ธรรมนัส' โยนปัญหากระทรวงทรัพยากรฯ ไม่เกี่ยวสปก.

“นายกฯ” ลั่นปมเงื่อนไขพื้นที่ “ทับลาน” เป็นมดี รัฐบาลชุดที่แล้ว มี “ปึกป้อม” อดีตรองนายกฯ กำกับดูแล สกทช. ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ลั่นนายทุนถือสิทธิไม่ได้ “พัชรบาท” บอกรอฟัง ◆ อ่านต่อหน้า 14

### 'เศรษฐา' □ ต่อจากหน้า 1

ความเห็นทุกฝ่าย จัด 8 ข้อวางแนวทาง ลั่นเซฟผืนป่า-เซฟประชาชน จึงกฎเหล็ก ตัดวงจรนายทุน นักการเมืองไม่ให้มีเอี่ยว ด้านอธิบดีอุทยานฯ เผยรอกกก.อุทยานฯ เกาะจัดสรรที่ดิน ยันยึดความถูกต้อง-ให้สิทธิเกษตรกรเดิม ขณะที่ “ธรรมนัส” ออกตัวโยน “ก.ทรัพยากรฯ” จัดการปมปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลาน ลั่น ขั้นตอนนี้ไม่เกี่ยวกระทรวงเกษตร

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที 9 ก.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ในอำเภอทับลาน เรื่องพื้นที่อนุรักษ์กับพื้นที่ทำกินของประชาชน ว่า เรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงแล้ว ตนคงไม่มีอะไรนอกจากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นมดีจากรัฐบาลที่แล้ว ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เคยกำกับดูแล เป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ

(สกทช.) ที่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งสำคัญต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนจะมีการเพิกถอน ซึ่งมีหลายกระบวนการที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย และนำเสนอ ครม.ต่อไป

เมื่อถามว่า ตั้งคมอันไหนไหวกับข่าวที่มีนายทุนเข้าไปครอบครองพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หากมาทำอย่างนั้นไม่ได้ เข้าใจว่าพื้นที่ทับลานมีประชาชนที่เข้าไปอยู่กันอยู่แล้ว เมื่อถามต่อว่าจำเป็นต้องยกเลิกมติ ครม.ปี 2568 หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพิจารณา ต้องดูให้ครบขั้นตอนก่อน และเรื่องของ One Map ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาตรงนี้ด้วย

ด้าน พล.ต.อ.พัชรบาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 12 ก.ค.นี้ จากนั้นจะ

รวบรวมส่งเรื่องให้กรมอุทยานฯ พิจารณาและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยที่ดินของชาวบ้านในขณะนี้มีประมาณ 50,000 ไร่ ที่เราจะดูแลชาวบ้านเป็นหลัก ก่อน ส่วนที่ดินทั้งหมดมีประมาณ 280,000 ไร่ เราฟังทุกเสียงเมื่อมีกระแสคัดค้านเราก็รับฟังและนำมาพิจารณา

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น พล.ต.อ.พัชรบาท ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า ได้เห็นนโยบายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการเร่งด่วน คือ 1.ให้พิจารณาสิทธิชาวบ้านในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ที่ทำกิน ต้องไม่มีนายทุนนักการเมืองถือครองเด็ดขาด พิสูจน์สิทธิให้ชัดเจน 2.ให้ความเป็นธรรมชาวบ้าน ที่อยู่มาดั้งเดิมกว่า 20 ปี เพื่อให้ได้รับสิทธิที่ดินอย่างถูกต้องเป็นธรรมไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน คาดว่ามีประมาณ 5 หมื่นไร่ 3.การจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านทำกิน ต้องไม่ตัดผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ห้ามตัดพื้นที่ต้นน้ำ หรือที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ไม่อนุญาตให้แบ่งแยกออกไป เพราะต้องรักษาผืนป่าไว้ อาจพิจารณาตัดแบ่งเฉพาะที่ประชาชนอาศัยและทำกินอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทุกอย่าง ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามาเป็นเวลา 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2524



และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมาก่อน จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมาได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และชุมชนโดยรอบไปใช้ประโยชน์ทำกิน 58,000 ไร่ ต่อมาได้ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต จึงมีข้อเรียกร้องให้กันพื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน ต่อมาในปี 2548 ได้มีการสำรวจกำหนดแนวเขตขึ้นใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายทำให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานฯ จะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมใช้ประโยชน์ก่อนใช้หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า คนที่จะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติโดยชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งหมดต้องรอรับฟังความเห็นและข้อยุติในคณะกรรมการอุทยานก่อน เมื่อถามว่าจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการทำรีสอร์ท นายอรรถพล กล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดินของรัฐ และที่ดิน ส.ป.ก. ยังก่อเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็จะถูกนำที่ดินกลับคืน

เมื่อถามย้ำว่าหากมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่ จะให้สิทธิชาวบ้านที่อยู่เดิมหรือพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับเท่ากันหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า สถานภาพของพื้นที่ได้เท่ากัน แต่คุณสมบัติของคนที่จะได้รับไม่เท่ากัน บางคนอยู่เดิมบางคนมาซื้อเปลี่ยนมือ บางคนมากว้านซื้อทีหลังซึ่งน่าจะไม่มีสิทธิ เมื่อถามย้ำผู้ที่เป็นเกษตรกรใช้ที่ดินทำกินจะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อนใช้หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ถูกต้อง นี่คือการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิถือครอง

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขั้นตอนขณะนี้ไม่อยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมาทุกเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ ทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติทั้งหมด กรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน เกิดขึ้นในรัฐบาลหลายยุค แต่มาสรุปต้นปี เรื่องการปรับแนวเขตปี 2548 โดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องไปดำเนินการ โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขณะนี้ก็มีกรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ขอให้เข้าใจว่า เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ขอให้นำมาผสมผสานจนเข้าใจผิด ในฐานะที่ตนกำกับดูแล ส.ป.ก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สททช.) หาก สททช. เห็นชอบก็จะนำเสนอต่อ ครม. และเมื่อ ครม. เห็นชอบให้ ส.ป.ก. นำไปจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรทำกินก็จะต้องนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้เข้าใจตรงนี้ตนเห็นสื่อบางสำนักไปโจมตี ส.ป.ก. ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหาย

“นี่ไม่ใช่การจำกัดข้อกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเรื่องนี้เราคุยกันตลอด และผมก็ได้หารือกันกับทุกฝ่าย ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งยังไม่ถึงกระบวนการที่ ส.ป.ก. จะเข้าไปดำเนินการ”.



## ให้สิทธิคนอยู่ก่อน-อุทยานทับซ้อน

### อธิบดียื่นยึดกรม. ชาวบ้านชี้ทำกิน ตั้งแต่ไม่ปักเขต

นายกฯ แจงปมแยกที่ป่า 2.65 แสนไร่ออกจากอุทยานทับลาน เป็นมติครม. 14 มี.ค.66 สมัยบิ๊กตู่ นายกฯ มีบิ๊กป้อม □อ่านต่อหน้า 11

#### ● อุทยาน □ ต่อจากหน้า 1

รับผิดชอบดูแลป่า ยืนยันต้องยึดกฎหมาย นายทุนจะขยี้สิทธิยึดที่ไม่ได้ ขณะที่ พช.รท.ทส.แจงปมวิพากษ์วิจารณ์-แห่เซฟทับลาน ขอให้หรือผลสรุปความเห็น หลัง 12 ก.ค.นี้ รว.เกษตรฯ-ธรรมนัสชี้ ปมปรับเป็นที่ส.ป.ก.อยู่ที่ทส. ยันก.เกษตรฯ ไม่เกี่ยวข้อง ได้ข่วงค์ข้อกับทส. ด้านอธิบดี กรมอุทยานฯ ยันยึดกรม.ให้สิทธิคนอยู่ก่อน-เกษตรครั้งเดิม แต่ที่ดินยังเป็นของรัฐ แจงเปิดเว็บไซต์เพิ่มหลังประชาชนให้ความ สนใจแสดงความเห็นทะลุกว่า 2 แสนราย ทำเว็บฯ ล่ม ชาวเลิงสางโคราชขอความเห็น ใจถูกประกาศพื้นที่อุทยานทับที่ทั้ง ตำบล ต่อสู้อัยการป่ามากกว่า 12 ปี

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 9 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี และ รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์กรณีมีเสียงวิจารณ์และคัดค้านจากสังคมไม่เห็น กับการปรับปรุง แนวเขตพื้นที่อุทยาน แห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา เพื่อนำ พื้นที่บางส่วนไปจัดสรรให้ชาวบ้านได้ใช้ ประโยชน์นั้นว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่าง การทำประชาพิจารณ์ ซึ่งจะครบกำหนดใน วันที่ 12 ก.ค.นี้ จากนั้นจะรวบรวมส่งเรื่อง

ให้กรม อุทยานฯ พิจารณา และดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยที่ดินของ ชาวบ้านในขณะนี้ประมาณ 5 หมื่นไร่ที่ เราจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักก่อน ส่วนที่ดิน ทั้งหมด มีประมาณ 2.6 แสนไร่

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสคัดค้านของ ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการนำพื้นที่อุทยาน ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพราะอาจเป็นการ เอื้อให้กับนายทุน พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวว่า เรารับฟังทุกเสียง เมื่อมีกระแสคัดค้านเราก็ รับฟัง และนำมาพิจารณา

ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทส. กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามานานกว่า 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2524 และพื้นที่ดังกล่าว เคยเป็นป่าสงวนมาก่อนที่จะประกาศเป็น พื้นที่อุทยาน ต่อมามีการจัดสรรให้กับผู้ ร่วมพัฒนาชาติไทย และชุมชนโดยรอบไป ใช้ประโยชน์ทำกิน 5.8 หมื่นไร่ จากนั้นได้ ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของ กรมป่าไม้ในอดีต จึงมีข้อเรียกร้องให้กัน พื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน นำมาซึ่งการ สำรวจพื้นที่ในปี 2543 กำหนดแนวเขตขึ้น ใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมาย ทำให้ พื้นที่ยังมีสภาพป่า ทั้งนี้รัฐบาลหลายชุด พยายามแก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึงการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง ชาติ (กทช.) มีมติให้กันพื้นที่ชุมชนออกไป อยู่ ในความดูแลสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และนำเรื่องเสนอ ครม.เห็นชอบ โดย กรม.มีมติเห็นชอบตาม กทช. โดยยกเว้นบุคคลที่มีคดีความจะไม่ได้ รับการคุ้มครองและยกเว้นในที่ดิน โดยเรื่อง คดีนี้บวันที่เกิดเหตุว่าทำผิดหรือไม่

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า ส่วนการ ปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และ ทั่วประเทศทางออนไลน์ทั่วประเทศ แล้ว จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะ

กรรมการอุทยานฯ แล้วใช้เวลาพิจารณา ไม่เกิน 30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลัก ความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุก ประเด็นในการพิจารณา ทั้งการทำกินและ การรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้พื้นที่กว่า 2 แสน ไร่ มีทั้งชาวบ้านที่อยู่เดิมคนมาซื้อที่ต่อ กลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดี 1.2 หมื่นไร่ ต้องนำมาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานฯ จะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ เดิมใช้ประโยชน์ก่อนให้หรือไม่ นายอรรถ พลกล่าวว่า คนที่จะได้รับสิทธิต้องมี คุณสมบัติโดยชอบตามกฎหมาย แต่ ทั้งหมดต้องรอรับฟังความเห็นและข้อยุติ ในคณะกรรมการอุทยานฯ ก่อน

เมื่อถามว่าจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุน เข้าไปใช้ประโยชน์ในการทำรีสอร์ท นาย อรรถพลกล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหา อยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คง สภาพเป็นที่ดินของรัฐ และที่ดิน ส.ป.ก.ยัง ถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะ ต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ก็จะถูกนำที่ดินกลับคืน

เมื่อถามย้ำว่าหากมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ ประโยชน์ใหม่ จะให้สิทธิชาวบ้านที่อยู่เดิม หรือพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ ได้รับเท่ากันหรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า สถานภาพของพื้นที่ได้เท่ากันแต่คุณสมบัติ ของคนที่จะได้รับไม่เท่ากัน บางคนอยู่เดิม บางคนมาซื้อเปลี่ยนมือ บางคนมาขานซื้อ ที่หลังซึ่งน่าจะไม่มีสิทธิ เมื่อถามว่าผู้ที่เป็น เกษตรกรใช้ที่ดินทำกิน จะได้รับการ พิจารณาจัดสรรก่อนให้หรือไม่ นายอรรถ พลกล่าวว่า “ถูกต้อง นี่คือการหลักการ พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิถือครอง”

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอเรื่องให้ที่ ประชุม ครม.พิจารณายกเลิกมติ ครม.เดิม ที่ทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ อธิบดีกรม อุทยานฯ กล่าวว่า ต้องรอความเห็นคณะ



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12278

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 138

Ad Value: 213,900

PRValue (x3): 641,700

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ให้สิทธิ์คนอยู่ก่อน-อุทยานทับซ้อน

กรรมการอุทยานฯ ก่อน

ต่อมาเวลา 10.10 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึง ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนใน อ.ทับลาน จ.นครราชสีมา ว่า เรื่องทับลานที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นั้น สืบเนื่องจากรัฐบาลเดิมในหลายยุค แต่มาสรุปและรัฐบาลชุดที่แล้ว ประมาณต้นปี 2566 ซึ่งนำความเห็นของมติ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เสนอต่อ ครม.ในยุครัฐบาลที่แล้ว ในเรื่องของการปรับ แนวเขต ปี 2543 ตรงนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญ

“กระทรวงเกษตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เรื่องนี้ ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเห็นชอบอย่างไร นำเสนอ ครม.ชุดที่แล้ว เมื่อ ครม.เห็นชอบก็เป็นเรื่อง กระบวนการที่ต้องไปดำเนินการตาม กระบวนการโดยกรมอุทยานฯ และในช่วง นี้เห็นว่าเป็นประเด็นที่มีการรับฟังเสียง ประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ถือเป็นเรื่อง ของกรมอุทยานที่ต้องดำเนินการ ภายใต้ การดูแลของ ทส. ไม่ใช่เป็นเรื่องของ รัฐบาลชุดปัจจุบัน เดี่ยวจะไปผสมผสาน เข้าใจกันคิด” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า ในฐานะที่ตน ได้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจาก สกทช. ที่เห็นชอบ นำเข้าที่ประชุมกรม. เมื่อเห็น ชอบให้ ส.ป.ก.ไปจัดสรรที่ดินให้พี่น้อง เกษตรกรได้ทำกิน เราก็จะนำไปปฏิบัติ

เมื่อถามว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ทับซ้อนและพรรคพลังประชารัฐเคยใช้ เป็นพื้นที่ในการจัดสัมมนา และมีการ พาดพิงว่าเกิดมติ ครม.14 ส.ก.66 ตามมา ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตนออกมาแล้วเลย ไม่ทราบ เมื่อถามว่า แสดงว่าเห็นด้วยกับ การให้จำแนกอีกครั้ง ร.อ.ธรรมนัสกล่าว ว่า ถูกต้องมันต้องให้ชัดเจนในแนวเขต

“ตรงไหนใครครอบครองเป็นป่าที่ชาว บ้านอยู่แล้ว หลายท่านที่นำเสนอแล้ว แต่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ต้องเข้าใจว่าตรง นี้เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับ ประชาชน ซึ่งมีขั้นตอนและมาตรการอยู่ ต้องใจเย็นๆ ณ เวลานี้อยู่ในขั้นตอนที่กรม

อุทยานฯ กำลังทำประชาพิจารณ์รับฟัง ความคิดเห็น” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ซ้ำซ้อนกับปัญหา พื้นที่ ส.ป.ก.ทับซ้อนกับพื้นที่กรมอุทยาน มีอีกหลายพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ต้องยืนยันว่าหน่วยงานภายใต้การดูแล กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานปฏิบัติ ตามมติ ครม.ผู้เห็นชอบตามที่ สกทช.เสนอ ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็จะ โคนมาตรา 157 เหมือน กัน ฉะนั้นยังไม่ถึงกระบวนการของส.ป.ก.

เมื่อถามว่า ถ้าตามกระบวนการแล้วเห็น ชอบใช้แนวเขตปี 2543 ร.อ.ธรรมนัสกล่าว ว่า ต้องฟังเสียงผลจากการรับฟังเสียงจาก ประชาชนก่อน ตอนนี้ ส.ป.ก.ยังไม่ต้องทำ อะไร เป็นเรื่องของ ทส.ที่ดำเนินการอยู่ หน่วยงานไหนถูกมอบหมายให้ไปดำเนินการ ก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน อันไหนที่กลุ่มนายทุนบุกรุกอย่างที่ตนทำ ซึ่งกำลังจะออกหมายจับกลุ่มทุนอีกหลาย กลุ่ม โดยการดำเนินการของ ส.ป.ก.ที่ต้อง แยกแยะระหว่างผู้ที่ผิดกฎหมายกับปัญหา ประชาชน ไม่เช่นนั้นภาครัฐคงไม่กล้า ทำงาน เพราะทำอะไรก็โดนหมด

เมื่อถามว่า หากตามกระบวนการแล้วมีการ นิรโทษกรรมนายทุนทั้งหมด ร.อ.ธรรมนัส กล่าว ว่า ไม่หรอก มันต้องจำแนกให้ชัดเจน กลุ่มไหนคือเกษตรกร กลุ่มไหนคือกลุ่มทุน

ถามต่อว่า กลายเป็นว่ากระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทส.จับข้อกันเองหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่หรอก เรื่องนี้เรามี การพูดคุยกันตลอด แล้วเมื่อวานก็ได้มีการหารือกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว. ทส. และปลัดทส. ไม่มีประเด็นอะไร

จากนั้นเวลา 12.15 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แดงภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีปัญหาข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนใน อ.ทับลาน จ.นครราชสีมา ในเรื่องพื้นที่อนุรักษ์กับพื้นที่ทำกินของ ประชาชนว่า เรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัส รมว. เกษตรฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว ตนคงไม่มีอะไร นอกจากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นมติจาก รัฐบาลที่แล้ว ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็น

อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เคยกำกับดูแล เป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการที่ดิน แห่งชาติ (สกทช.) ที่ต้องไปตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และ ทส.ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญต้องรับฟังความคิดเห็น จากพี่น้องประชาชนก่อนจะมีการเปิดถนน ซึ่งมีหลายกระบวนการที่จะต้องดำเนินการ ตามกระบวนการกฎหมาย และนำเสนอ ครม.ต่อไป

เมื่อถามว่าสังคมอ่อนไหวกับข่าวที่มี นายทุนเข้าไปครอบครองพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว นายเศรษฐากล่าวว่า ต้องเป็นไปตาม กฎหมาย หากจะมาทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ คน เข้าใจว่าพื้นที่ทับลานมีประชาชนที่เข้าไป อยู่กันอยู่แล้ว เมื่อถามว่าจำเป็นต้องยกเลิก มติ ครม.2566 หรือไม่ นายเศรษฐากล่าว ว่า ยังไม่มี อยู่ระหว่างการศึกษา ต้องดูให้ ครบถ้วนก่อน และเรื่องของ “วันแม่ปี” ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยัง พื้นที่ตำบลบ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ใน จุดที่มีประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียกับ กรณีดังกล่าวเพื่อสอบถามความเห็นจาก ประชาชนบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วน ใหญ่เห็นควรว่าจะมีการพิจารณาเปิดถนน พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อให้สิทธิ์ที่ ทำกินกับชาวบ้านที่อยู่อาศัยมาก่อนที่จะมี การประกาศพื้นที่อุทยานทับลานนั้น

นายพรภิมย์ กล่าวหาญ อายุ 63 ปี หนึ่งในชาวบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 4 ต.บ้านราษฎร์ ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากต้องอาศัยทำกินในพื้นที่โดยที่ไม่มี กรรมสิทธิ์อย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีปัญหา เรื่องพิพาทกรณีการประกาศพื้นที่อุทยาน แห่งชาติทับลานทับซ้อนมาโดยตลอด ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เสียโอกาสและเสียผล ประโยชน์ที่ควรจะได้ในด้านการพัฒนา หลายด้าน ซึ่งเมื่อมีการเตรียมนำเรื่อง การเปิดถนนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ในส่วนที่เกิดปัญหายึดเอื้อมานาน ในฝั่ง จ.นครราชสีมา และจ.ปราจีนบุรี ในครั้งนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะชาวบ้านแห่งนี้จะ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12278

Col.Inch: 138

Ad Value: 213,900

หน้า: 1 (ล่าง), 11

PRValue (x3): 641,700

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ให้สิทธิ์คนอยู่ก่อน-อุทยานทับซ้อน

ได้มีสิทธิในที่ดินทำกินของตัวเองและได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้เสียที

ส่วนที่บ้านไทยสามัคคี หมู่ 1 คุ้มคลองกระทิง ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายกิตติพัฒน์ ชาญนอก อายุ 42 ปี ชาวบ้านคุ้มคลองกระทิง หนึ่งในชาวบ้านที่ถูกฟ้องดำเนินคดี ได้พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูหลักเขตของอุทยานแห่งชาติที่ได้เริ่มเดินสำรวจและปักหมุดในช่วงปี 2537 ก่อนเผยว่า อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ ชาวบ้านที่ถูกทางอุทยานประกาศเขตพื้นที่ทับพื้นที่ชุมชนกว่า 90 หมู่บ้าน รวม 5 อำเภอ ถึงแม้ว่ากระแสสังคมจะมองว่าตนและชาวบ้านในพื้นที่นั้นเป็นผู้บุกรุก ซึ่งเท่าที่เห็นนั้นส่วนใหญ่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์นั้นจะเป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยมาแต่ก่อนแล้ว ส่วนนายทุนนั้นจะมีอยู่ 5-10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งตนและชาวบ้านนั้นไม่ต้องการให้ออกเป็นโฉนดที่ดิน ขอแค่เพียง ส.ป.ก.เอาไว้อยู่อาศัยและทำกินเท่านั้นเอง

ด้านนายธงชัย ลือออคูลย์ อดีต ผวจ. นครราชสีมา เปิดเผยว่า ช่วงที่ตนเป็นนายอำเภอวังน้ำเขียว มติ กรม.ศัญจรครั้งแรกในประเทศไทยที่ อ.วังน้ำเขียว วันที่ 22 เม.ย.2540 สมัยพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นเลขาธิการกรม. มีลักษณะตรงกับมติกรม. วันที่ 14 มีนาคม 2566 แต่มีการแก้ไขมติกรม.วันที่ 30 มี.ย.2541 ยกเลิกมติกรม.วันที่ 22 เม.ย.2540 โดยให้เหตุผลเกรงจะเป็น

แบบอย่างกับพื้นที่อื่น

“ปัญหาความขัดแย้งยังมีหนทางจบลงด้วยดี เนื่องจากมติกรม. 14 มี.ค.2566 อยู่ในกำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและในความเห็นของ กทช. รวมถึงในความเห็นของอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่ตรงกับความเป็นจริงว่า ไม่ได้เลื่อนผืนป่าให้ใคร พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านไปหมดแล้ว” นายธงชัยกล่าว

วันเดียวกัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดช่องทางกรรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลาน จำนวน 265,286.58 ไร่ ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพิ่มเติมผ่านช่องทาง <http://it.dnp.go.th/thaplan/> และยังสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางหลักคือ <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=37163> ได้จนถึงวันที่ 12 ก.ค.นี้

รายงานข่าวระบุว่า เนื่องจากตลอดทั้งวันที่ผ่านมา มีประชาชนหลังไหลเข้าร่วมแสดงความเห็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน จนทำให้ระบบรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานฯ ล่มเป็นช่วงๆ แต่ในช่วงครึ่งวันนี้มีประชาชนเข้าร่วมแสดงความเห็นแล้วกว่า 1-2 แสนราย โดยข้อมูลการแสดงความเห็นผ่านกูเกิลพลดฟอร์มจะถูกรวบรวมเข้าไปที่จุดเดียวกัน และประมวลผลออกมาหลังการเปิดรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดในวันที่ 12 ก.ค.นี้



6 เรื่องกฎหมายที่ “ไปไม่สุด” นี้ เหมือนคน “กินยาไม่ครบโดส”  
ผลที่ตามมาคือ “โรคดื้อยา”!  
กรณี นำกัญชากลับไปเป็น “ยาเสพติด ประเภท ๕” ก็ดี  
กันพื้นที่ชุมชน ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ในเขต “อุทยานแห่งชาติทับ  
ลาน” ไปเป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก.ที่เป็น “ไฟลอมทำเนียบฯ” อยู่  
ขณะนี้ ทั้งสองเรื่องก็ดี

มาจากสาเหตุเดียวกัน  
คือ “ปัสสาวะไม่สุด” ในระบบราชการไทย  
ทั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำนั้นแหละ  
แก้ปัญหาแล้ว “แก้ไม่สุด” ทั้งครึ่งๆ กลางๆ เป็นมรดกตกทอด  
ที่แต่ละรัฐบาลแก้ต่อบ้าง ถือว่าอะไรไม่ใช่ ก็หมกต่อบ้าง  
เมื่อหัว คือ รัฐบาลไม่ส่ายท่า ทาง-ข้าราชการประจำ ก็  
ซุกต่อ!

แต่ละปัญหาที่ค้างคา ซุกๆ หมกๆ กันไว้ ชนิดขาดความ  
จริงใจ ขาดความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ เป็น ๑๐-๒๐ ปี  
เรื่องไหนปะทุขึ้นมา ก็ขยับที่ พอเจียบก็หมกต่อ!  
มันเป็นอย่างนี้จริงๆ ทั้งนักการเมือง ทั้งข้าราชการประจำ  
อย่างปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ไม่ใช่ปัญหาเกิด  
ใหม่ มันเป็นปัญหาที่หมกทับถมกันมากกว่า ๔๐ ปีแล้ว

รัฐบาลที่แล้ว คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ นำปัญหามา  
แก้ วางกรอบ-วางกฎเป็นแนวเดียวกันใช้แก้ปัญหา “พื้นที่ทับ  
ซ้อน” ทั้งประเทศ

ออก “พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง  
ชาติ พ.ศ.๒๕๖๒” ไว้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า  
“คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ” (คทช.) ทำหน้าที่  
กำหนดนโยบาย, แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร  
ดินของประเทศ

มีนายกฯ เป็นประธาน มีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และ  
อื่นๆ เป็นกรรมการ

มีผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกฯ แต่งตั้งอีก ๘ คน เป็นกรรมการ  
เรียกว่า ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบรรดามี ที่กระทรวงจะ  
ไปในความดูแลกระทรวงต่างๆ หน่วยงานต่างๆ

ไม่ว่ากระทรวงทรัพย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวง  
มหาดไทย ทั้งหมด อำนาจมารวมอยู่ที่ คทช.ทีเดียว

คณะกรรมการ คทช.จะเป็นผู้กำหนดนโยบายและ  
แผนการบริหารจัดการที่ดินประเทศ

กำหนดมาตรการ, แนวทางกระจายการถือครองที่ดิน  
รวมถึงรูปแบบการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดย “ไม่ให้  
กรรมสิทธิ์” ให้ทำกินถึงลูก-ถึงหลาน

โดยความเห็นชอบ ครม.เพื่อให้เกิดประโยชน์  
สูงสุด

การแก้ปัญหาที่มาถึงจุดนี้ รัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อ  
รัฐบาลที่ใหม่ คือรัฐบาลเศรษฐา-เพื่อไทย ก็สานต่อตาม  
ตะเข็บที่เดินมาแล้ว

สรุป ปัญหาอุทยานทับลาน ตอนนี้

อย่าไปโทษรัฐบาลเศรษฐา-เพื่อไทย หรือเพ่งเล็งกระทรวง



## ‘ส.ป.ก.ทับลาน’ ร้อนๆ จำ

ทรัพย์ของรัฐมนตรีพัชรวาท หรือที่กระทรวงเกษตรฯ ของรัฐมนตรี  
ธรรมนัสเลย

ใครจะชุมนุม จะประท้วง จะคัดค้านอะไร ก็ไปชุมนุม ไป  
คัดค้าน-ต้านต่อ “วัน สตอป เซอร์วิส” ที่ คทช.ทีเดียว จบ  
ปะรินนี้ มั้ง “๑๒ ก.ค.”...

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั้งประเทศจะ  
สิ้นสุด

จากนั้น “กรมอุทยานแห่งชาติฯ” เขาจะรวบรวมความคิด  
เห็นเสนอให้ “คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ” พิจารณาภายใน  
๓๐ วัน นำมาติเสนอ ครม.ต่อไป

ฉะนั้น ใครจะ “save อุทยานทับลาน” เซฟทางโซเชี่ยล  
เฉยๆ ไม่ได้นะ ต้องไปเซฟในช่องทางที่ “กรมอุทยานฯ” ทำประชา  
พิจารณ์ด้วย

ผมก็เซฟ เรื่องป่าสงวน เรื่องอุทยานนี้ ไม่รู้แหละ ว่าต้น-  
ปลายเป็นยังไง ขอเซฟไว้ก่อน

นี่ตั้ง ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ ของอุทยานทับลาน จะกันไปเป็นพื้นที่  
ส.ป.ก. ฟังแล้วตกใจ

ถ้าเอาอุทยานไปทำ ส.ป.ก.ได้ ทั้ง ๕ แสนกว่าตารางกิโลเมตร  
ประเทศไทย คงไม่พอกันไปเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.เพื่อแจก “คนไม่มีที่  
ทำกิน” แน่

ผมก็ไม่มีที่ทำกิน .....

ป่าสวน อุทยาน กันไปทำ ส.ป.ก.หมดแล้ว ต้องกันพื้นที่  
สวนลุมพินีหรือไม้ก็สวนป่าเบญจกิติแจกให้ผมทำสวนกล้วยซัก  
๑๐-๒๐ ไร่เนะ!

“อุทยานทับลาน” นี้ คู่กับคำว่า “วังน้ำเขียว” ครอบคลุม ๒  
จังหวัด “โคราชกับปราจีนบุรี”

ฝรั่งบอกว่า วังน้ำเขียว “โอโซนอันดับ ๗ ของโลก” เท่านั้น  
แหละ วังน้ำเขียวแหละ ตั้งแต่สมัย “บิกจิว”

แหล่งจนไม่มีที่ให้แหล่งแล้ว ตอนนี้เลยเขยิบมากจะล้มกะเหลี่ย  
แหล่งที่อุทยานทับลานกัน

แต่เรื่องกันพื้นที่อุทยานทับลานไปเป็น ส.ป.ก.ให้แหล่งกัน  
นั้น ผมว่า เราศึกษาข้อมูลกันซักหน่อยดีมัย

คือ พื้นที่อุทยานทับลาน ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ นั้น เดิมเป็นป่าสงวน  
มีชาวบ้านเข้าไปจับจองทำกินกันอยู่ก่อนแล้ว

ในยุคป่าเบรรม คนจับปืนเข้าป่า กลับเข้ามาพัฒนาชาติ  
ไทย รัฐบาลก็ให้ไปตั้งรกรากอยู่ที่นี้ จัดสรรที่ดินทำกินให้คนละ

๒๐-๓๐ ไร่

ต่อมา ที่บริเวณนี้ ประกาศเป็น “อุทยานแห่งชาติทับลาน” ก็เลยเป็นว่าที่จับจองทำกินกับที่จัดสรรให้กลุ่มพัฒนาชาติไทยเข้าไปอยู่ใน ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ ของอุทยานทับลานด้วย

สมัยนั้น ยังไม่มีกระทรวงทรัพย์ อยู่ในอำนาจของ “กรมป่าไม้”

ถ้ากรมป่าไม้ จัดการพื้นที่ตรงนั้น เบ็ดเสร็จจะเด็ดน้ำ

ปัญหาเรื่องเขตอุทยาน เรื่องเอกสารสิทธิ เรื่องบุกรุกและปัญหานายทุนเข้าไปกวนซื้อที่ทำรีสอร์ต-โรงแรม ก็จะไม่เป็น “มรดกปัญหาป่า” มาถึงทุกวันนี้

และรัฐบาลต่อๆ มา...

นอกจากไม่แก้ปัญหาแล้ว นักการเมือง+นายทุน+ข้าราชการบางคน ในแถบดินนั้น

สมคบ-สมประโยชน์ เอากันซะเอง ถึงยุคปัจจุบัน ก็ยังเอากัน เอาแล้ว ก็เขยิบทีละขั้น

จากเอกสารทำกิน จากส่งคน “อยากจน” ไปบุกรุก-จับจองก็เขยิบไปถึงขั้นตอน ใช้อำนาจรัฐ กันพื้นที่เป็น ส.ป.ก.

ถ้าปล่อยต่อไป ก็ถึงสเดบ จาก ส.ป.ก.เปลี่ยนเป็นโฉนด!

ความจริง ที่ชาวบ้านจับจองกับที่กลุ่มพัฒนาชาติไทยอยู่ ไม่ถึง ๒๖๕,๐๐๐ ไร่หรอก

๒๖๕,๐๐๐ ไร่ นั้น เป็นพื้นที่รวมของอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมด

จะมาตีขลุ่ยเอาทั้ง ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ เป็นที่ ส.ป.ก.คงไม่ได้และคงไม่ใช่มัง?

และตามมติ ครม.รัฐบาลประยุทธ์ปี ๖๖ ก็ระบุไว้ชัด ในการให้ คทช.เข้าไปจัดการพื้นที่ให้ชัดเจน

ตรงไหนชาวบ้านอยู่ดั้งเดิม ตรงไหนเป็นเขตอุทยานทับลาน ก็กำหนดเขตให้ชัดเบ็ดเสร็จไป

ที่อยู่ดั้งเดิม อยู่กินไปเหมือนเดิม รัฐบาลไม่แตะ ที่บุกรุกใหม่ ไล่พวกนายทุนเข้าไปทำ โรงแรม-รีสอร์ต จับดำเนินคดีทันที

เห็นกรมอุทยานฯ จับพวกบุกรุกรายใหม่บ้าง พวกนายทุนบุกรุกเข้าไปทำรีสอร์ตบ้าง ตั้งหมื่นกว่าราย-หมื่นกว่าคดี

และเมื่อ ๓๐ มกราคม

“กรม.เศรษฐกิจ” ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ๘ คน

แต่ละคน ผมว่า “ตรงสเปก” งานนะ

การทำ “ประชาพิจารณ์” ก็ทำต่อจากมติ ครม.ประยุทธ์ เพื่อจัดการสานต่อปัญหาพื้นที่อุทยานทับลานตาม One map ให้ลุล่วง

เพราะพูดต่อกันไปสั้นๆ ว่า “ประชาพิจารณ์เพิกถอนพื้นที่ป่าทับลาน ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ ไปทำ ส.ป.ก.”

แบบนั้นนั่นแหละ คนบางส่วน หลงเข้าใจตามนั้น

มันจึงไปกันใหญ่ เป็นใคร ใครก็ไม่ยอม

แต่ถ้าขยายความซักนิด ว่าเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อประกาศออกไป กรมป่าไม้ทำไว้ไม่สะเด็ดน้ำ

พื้นที่อุทยานกับพื้นที่ทำกินดั้งเดิมชาวบ้าน มันจึงมีปัญหาพื้นที่ซ้อนทับกันอยู่บ้าง

เพื่อให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ก็กันพื้นที่ทำกินชาวบ้านดั้งเดิม

ออกไปจากพื้นที่อุทยานทับลานซะ

ก่อนกัน ก็ทำประชาพิจารณ์ คือรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านซะก่อน ใครเอาอย่างไร มีหลักฐาน-เหตุผลอะไร ก็ว่ามา

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ จะได้นำมาดู-มาฟัง มาถก-มากรอง ส่งให้ ครม.ตัดสินใจ เอาแบบนี้หรือจะเอาแบบไหน ครม.ก็เคาะมา

คำที่ว่า คทช.-รัฐบาล ไม่อธิบายเหตุผล-เจตนา ทั้งไม่บอกความอะไรให้ชาวบ้านรู้

ครั้นภาคประชาชน save ทับลาน ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ จะมาบอกที่หลังว่า ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ถึง ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ เปล่าเอาไปทำ ส.ป.ก.

ชาวบ้านเขาก็ เปล่าเชื่อ คือ ไม่เชื่อใจรัฐบาล นั่นแหละว่า ไม่มีเบื้องหน้า-เบื้องหลัง “การเมือง+นายทุน” หวังจะจับที่อุทยานไปทำ ส.ป.ก.!?

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๘ ท่าน ที่นายฯ เศรษฐาตั้งมาดูเรื่องนี้ ผมดูรายชื่อแล้ว แต่ละท่านมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

ฉะนั้น ที่จะโมเมให้เอาพื้นที่อุทยานไปทำ ส.ป.ก.โดยไม่มีหลักฐานเท็จจริง ท่านคงไม่ขายตัวแน่

“นายชลธิศ สุรัสวดี” อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ ที่ปรึกษา นายฯ เศรษฐา ผู้ร่วมเขียนนโยบายพรรคเพื่อไทย ผู้เป็นหลาน

แท้ๆ ของนายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธาน

“ดร.คณิต สุขรัตน์” คณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

“วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์” อดีต เลขาฯ ส.ป.ก.

“มณฑล สุดประเสริฐ” อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการ

“ผศ.ขวัญชัย ดวงสถาพร” ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

“เสรี นนทสูติ” ดร.จากออกซ์ฟอร์ด มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

“รศ.ชรินทร์ ทินนโชติ” เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ วิศวกรรมสำรวจ จุฬาฯ และ

“กุลิศ สมบัติศิริ” อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เหล่านี้เป็นกรรมการ

ก็เชื่อว่า เมื่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประมวลผลจากประชาพิจารณ์ส่งมาให้ ครม.แล้ว

และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณแต่ละด้าน “ครบถ้วน” เกี่ยวกับ ป่า-ที่ดิน-รูปที่ดินแล้ว

ผมว่า ไม่มีใครยอมให้เอา “พื้นที่ ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ ไปทำ ส.ป.ก.หรอก

ทำนองเดียวกัน ก็จะไม่รังแก-บีบบังคับชาวบ้านดั้งเดิม โดยรุกที่ทำกินเขามาเป็นอุทยานเช่นกัน

ฉะนั้น เซฟอุทยานทับลาน พอซอพด์ๆ เป็นการรวบรวมเครื่องก็พอ

ผมเชื่อ มีคนอยากได้ แต่คนกล้ากับบาทาประชาชนคนรักป่า ไม่มีหรอก

แต่ถ้าให้เช่า ๙๙ ปี มีคนกำลังตะกาย!

-เพลว สีเงิน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗



## ผงะ! "ยาบ้าแลกค่าแรง" แก๊งมอดไม้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงนับพันไร่



วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เขตรอยต่อระหว่าง ต.คลองขาม-ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มีสา นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ภูทองทิพย์ กำนันตำบลคลองขาม นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีการบุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อปลูกล้มสาปะหลังเป็นบริเวณกว้าง



นายเอกรัตน์ มีสา นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนทุกปี จะมีเหตูลักลอบตัดไม้ยูคาลิปตัส ไม้สักทอง และไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ ในผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รวมทั้งมีเหตุบุกรุกป่าเพื่อปลูกล้มสาปะหลัง และอ้อยเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลัง เนื่องจากมีอุปกรณ์ทันสมัยในการยกไม้ ชักลากและขนย้ายไม้ ก่อเหตุในช่วงกลางคืนและฝนตก ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคในการเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่ แต่กลับเป็นโอกาสดีของแก๊งมอดไม้ ลักลอบเข้ามาตัดไม้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จากข้อมูลพบว่าผู้ที่เข้ามาตัดส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไม่มีความสำนึก และเลือกตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดถนน เพราะง่ายต่อการขนย้าย ซึ่งไม้ที่ตัดไปขายหรือแปรรูปในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำหนักมากกว่าในฤดูแล้ง จึงนำไปขายได้ราคาสูงกว่า

นายเอกรัตน์กล่าวอีกว่า ในการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงในครั้งนี้ อยู่บริเวณพิกัดที่ส่วนทางราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ในยุค คสช.ได้สนธิกำลังยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มนายทุนและชาวบ้านที่บุกรุก ตามยุทธการทวงคืนผืนป่าดงระแนง เมื่อปี 2557 กว่า 10,000 ไร่ นอกจากจะพบร่องรอยการตัดไม้ การขนย้ายไม้ออกไปแล้ว ยังพบว่ามี การบุกรุกอีกและขยายพื้นที่ทำลายผืนป่าเพิ่มขึ้นมาก โดยเชื่อว่าเป็นฝีมือนายทุนและชาวบ้านกลุ่มเดิม ประเมินพื้นที่บุกรุกเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ทีเดียว โดยพฤติกรรมการก่อเหตุคือกระทำในเวลากลางคืนที่มีฝนตก ทั้งในกรณีลักลอบตัดไม้ ในในกรณีบุกรุกพื้นที่โดยใช้รถไถ เพื่อปลูกอ้อยและปลูกมันสำปะหลังในเวลา กลางคืน



“ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทางตำรวจว่า ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลาง เช่น รถไถ รถยนต์ เครื่องมือตัดไม้ ไม้ของกลาง อย่างต่อเนื่อง โดยนำไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.1 (ดงมูล) ต. คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอ ยังได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกชาวบ้าน ในพื้นที่ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ให้ร่วมกันเฝ้าระวังก่อเหตุลักลอบตัดและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ รวมทั้งฝึกอบรมทักษะให้กับ ชรบ.หมู่บ้าน และอาสาพิทักษ์ป่าด้วย แต่กลุ่มนายทุนก็ยังว่าจ้างชาวบ้านที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีทั้งให้ทั้งค่าจ้างและให้ยาบ้าเสพแทนค่าแรงทำการบุกรุก โดยฉวยโอกาส ช่วงเวลากลางคืนดังกล่าว” นายเอกรัตน์กล่าวในที่สุด

ด้านนางฉวีวรรณ ภูเชิดสาย อาสาพิทักษ์ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงกล่าวว่า หลังจากได้ร่วมลาดตระเวน เดินสำรวจความเสียหายแล้ว รู้สึกสลด หดหู่ใจเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ที่ตั้งแต่เกิดมา เห็นความอุดมสมบูรณ์ แต่วันนี้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม มีร่องรอยการบุกรุกทั่วไป และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่แปลงปลูกป่าผืนนี้ประมาณ 10 ไร่ บริเวณรอยต่อบ้านหนองหล่ม ต.คลองขาม กับบ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด ที่เคยยึดคืนพื้นที่กลับมาจากนายทุน เพื่อทำการปลูกต้นไม้หวังฟื้นฟูสภาพป่า กลับมีแต่ความว่างเปล่า



“โดยผืนป่าแปลงนี้ ทางจังหวัดได้ร่วมกับป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ชุมชน เยาวชนและจิตอาสา ร่วมกันปลูกเมื่อเดือน ส.ค.66 ที่ผ่านมา แต่วันนี้กลับพบว่าแทบจะไม่มีต้นไม้ที่ปลูกไว้เหลืออยู่เลย จากการสำรวจมีร่องรอยการรื้อถอน เหลือเพียงไม้ค้ำ และพื้นที่ว่างเปล่าดังกล่าว เห็นแล้วเศร้าใจ ทางราชการใช้งบประมาณจัดกิจกรรมปลูกป่าแต่ละ ครั้งเป็นจำนวนมาก ทุกคนที่มาช่วยกันปลูกต้นไม้มาด้วยความยินดีและอิ่มเอมใจ ว่าจะได้ฟื้นคืนผืนป่าให้กลับมาร่ม รื่น เป็นแหล่งอาหารชุมชน เป็นทรัพยากรของแผ่นดินให้ลูกหลานร่วมอนุรักษ์สืบไป แต่เมื่อได้มาเห็นสภาพถูก ทำลาย และเกิดความเสียหายอย่างนี้ก็รู้สึกเสียใจมาก อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงจังในการป้องกัน และมี มาตรการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกทำลายป่าให้ถึงที่สุด” นางฉวีวรรณกล่าว



## 'แก้มอดไม้' รุกป่าสงวนฯ ดงระแนง แฉนายทุนแจกยาบ้า แลกค่าแรงคนงาน



นายอำเภออย่างตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นำชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รอยต่อตำบลคลองขาม-ตำบลเขาพระนอน เพื่อป้องกันเหตุแก้มอดไม้ลอบตัดไม้เศรษฐกิจในช่วงฤดูฝน ผนงพบมีบุกรุกพื้นที่เพิ่มกว่า 1,000 ไร่ เผยนายทุนแจกยาบ้าแก้มอดไม้แทนค่าแรง

9 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เขตรอยต่อระหว่าง ต.คลองขาม-ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภออย่างตลาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ภูทองทิพย์ กำนันตำบลคลองขาม นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีการบุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อปลุกมันสำปะหลังเป็นบริเวณกว้าง

นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภออย่างตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนทุกปี จะมีเหตุลักลอบตัดไม้ยูคาลิปตัส ไม้สักทอง และไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ ในผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รวมทั้งมีเหตุบุกรุกป่าเพื่อปลุกมันสำปะหลัง และอ้อยเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า มีนายทุนอยู่เบื้องหลัง เนื่องจากมีอุปกรณ์ทันสมัยในการยกไม้ ชักลากและขนย้ายไม้ ก่อเหตุในช่วงกลางคืนและฝนตก ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคในการเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่ แต่กลับเป็นโอกาสดีของแก้มอดไม้ ลักลอบเข้ามาตัดไม้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จากข้อมูลพบว่าผู้ที่เข้ามาตัดส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไม่มีความสำนึก และเลือกตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดถนน เพราะง่ายต่อการขนย้าย ซึ่งไม้ที่ตัดไปขายหรือแปรรูปในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำหนักมากกว่าในฤดูแล้ง จึงนำไปขายได้ราคาสูงกว่า





นายเอกรัตน์ กล่าวอีกว่า ในการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงในครั้งนี้อยู่บริเวณพิกัดที่ส่วนทางราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ในยุค คสช.ได้สนธิกำลังยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มนายทุนและชาวบ้านที่บุกรุก ตามยุทธการทางคืนผืนป่าดงระแนง เมื่อปี 2557 กว่า 10,000 ไร่ นอกจากจะพบร่องรอยการตัดไม้ การขนย้ายไม้ออกไปแล้วยังพบว่ามีการบุกรุกอีกและขยายพื้นที่ทำลายผืนป่าเพิ่มขึ้นมาก โดยเชื่อว่าเป็นฝีมือนายทุนและชาวบ้านกลุ่มเดิม ประเมินพื้นที่บุกรุกเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ทีเดียว โดยพฤติกรรมการก่อเหตุคือกระทำในเวลาากลางคืนที่มีฝนตก ทั้งในกรณีลักลอบตัดไม้ ในกรณีบุกรุกพื้นที่โดยใช้รถไถ เพื่อปลูกอ้อยและปลูกมันสำปะหลังในเวลาากลางคืน



“ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลาง เช่น รถไถ รถยนต์ เครื่องมือตัดไม้ ไม้ของกลาง อย่างต่อเนื่อง โดยนำไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.1 (ดงมูล) ต. คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอ ยังได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกชาวบ้าน ในพื้นที่ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ให้ร่วมกันเฝ้าระวังก่อเหตุลักลอบตัดและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ รวมทั้งฝึกอบรมทักษะให้กับ ชรบ.หมู่บ้าน และอาสาพิทักษ์ป่าด้วย แต่กลุ่มนายทุนก็ยังว่าจ้างชาวบ้านที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีทั้งให้ทั้งค่าจ้างและให้ยาบ้าเสพแทนค่าแรงทำการบุกรุก โดยฉวยโอกาสช่วงเวลากลางคืนดังกล่าว” นายเอกรัตน์กล่าวในที่สุด



ด้านนางฉวีวรรณ ภูเชิดสาย อาสาพิทักษ์ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงกล่าวว่า หลังจากได้ร่วมลาดตระเวนเดินสำรวจความเสียหายแล้ว รู้สึกสลด หดหู่ใจเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ที่ตั้งแต่เกิดมาเห็นความอุดมสมบูรณ์ แต่วันนี้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม มีร่องรอยการบุกรุกทั่วไป และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่แปลงปลูกป่าผืนนี้ประมาณ 10 ไร่ บริเวณรอยต่อบ้านหนองหล่ม ต.คลองขาม กับบ้านหนองกุ้ง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด ที่เคยยึดคืนพื้นที่ที่กลับมาจากนายทุน เพื่อทำการปลูกต้นไม้หวังฟื้นฟูสภาพป่า กลับมีแต่ความว่างเปล่า

“โดยผืนป่าแปลงนี้ ทางจังหวัดได้ร่วมกับป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ชุมชน เยาวชนและจิตอาสา ร่วมกันปลูกเมื่อเดือน ส.ค.66 ที่ผ่านมา แต่วันนี้กลับพบว่าแทบจะไม่มีต้นไม้ที่ปลูกไว้เหลืออยู่เลย จากการสำรวจมีร่องรอยการรื้อถอนเหลือเพียงไม้ค้ำ และพื้นที่ว่างเปล่าดังกล่าว เห็นแล้วเศร้าใจ ทางราชการใช้งบประมาณจัดกิจกรรมปลูกป่าแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก ทุกคนที่มาช่วยกันปลูกต้นไม้มาด้วยความยินดีและอิมเอมใจว่าจะได้ฟื้นคืนผืนป่าให้กลับมาร่มรื่น เป็นแหล่งอาหารชุมชน เป็นทรัพยากรของแผ่นดินให้ลูกหลานร่วมอนุรักษ์สืบไป แต่เมื่อได้มาเห็นสภาพถูกทำลาย และเกิดความเสียหายอย่างนี้ก็รู้สึกเสียใจมาก อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงจังในการป้องกัน และมีมาตรการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกทำลายป่าให้ถึงที่สุด” นางฉวีวรรณกล่าว





## ยาบ้า แลกค่าแรง แก๊งมอดไม้ จ.กาฬสินธุ์



ประเด็นเด็ด 7 สี - ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบแก๊งมอดไม้อาละวาดหนัก ลักลอบแอบตัดไม้เศรษฐกิจในช่วงฤดูฝนขยายพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ที่นำตกใจกลุ่มนายทุนหันมาจ่ายยาบ้า แทนเป็นค่าแรง

นายเอกรัตน์ มิสาน นายอำเภอยางตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีการบุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อปลูกลำไยป่าหลังเป็นบริเวณกว้าง

นายเอกรัตน์ มิสาน กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนทุกปี มีการลักลอบตัดไม้ยูคาลิปตัส ไม้สักทอง และไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ ในผืนป่าสงวนฯ บุกรุกปลูกลำไยป่าหลัง และอ้อยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีกลุ่มนายทุนอยู่เบื้องหลัง จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการยกไม้ ชักลาก และขนย้าย ใช้ช่วงโอกาสในเวลากลางคืนตอนฝนตก ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานลำบาก ส่วนมอดไม้ที่เข้าไปตัดส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้าน ที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการจ่ายค่าแรงเป็นยาบ้าล่อตาล่อใจ

ล่าสุด มีพื้นที่ถูกบุกรุกไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าให้ถึงที่สุด

## ภาพสินธุ์ผงะ!! “ยาบ้าแลกค่าแรง” แก๊งมอดไม้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงนับพันไร่



วันที่ 9 ก.ค.67 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เขตรอยต่อระหว่าง ต.คลองขาม-ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ภูทองทิพย์ กำนันตำบลคลองขาม นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีการบุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อปลูกมันสำปะหลังเป็นบริเวณกว้าง

นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนทุกปี จะมีเหตุลักลอบตัดไม้ยูคาลิปตัส ไม้สักทอง และไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ ในผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รวมทั้งมีเหตุบุกรุกป่าเพื่อปลูกมันสำปะหลัง และอ้อยเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลัง เนื่องจากมีอุปกรณ์ทันสมัยในการยกไม้ ชักลากและขนย้ายไม้ ก่อเหตุในช่วงกลางคืนและฝนตก ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคในการเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่ แต่กลับเป็นโอกาสดีของแก๊งมอดไม้ ลักลอบเข้ามาตัดไม้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จากข้อมูลพบว่าผู้ที่เข้ามาตัดส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไม่มีความสำนึก และเลือกตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดถนน เพราะง่ายต่อการขนย้าย ซึ่งไม้ที่ตัดไปขายหรือแปรรูปในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำหนักมากกว่าในฤดูแล้ง จึงนำไปขายได้ราคาสูงกว่า





นายเอกรัตน์กล่าวอีกว่า ในการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงในครั้งนี้ อยู่บริเวณพิกัดที่ส่วนทางราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ในยุค คสช.ได้สนธิกำลังยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มนายทุนและชาวบ้านที่บุกรุก ตามยุทธการทวงคืนผืนป่าดงระแนง เมื่อปี 2557 กว่า 10,000 ไร่ นอกจากจะพบร่องรอยการตัดไม้ การขนย้ายไม้ออกไปแล้ว ยังพบว่ามีการบุกรุกอีกและขยายพื้นที่ทำลายผืนป่าเพิ่มขึ้นมาก โดยเชื่อว่าเป็นฝีมือนายทุนและชาวบ้านกลุ่มเดิม ประเมินพื้นที่บุกรุกเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ทีเดียว โดยพฤติกรรมการก่อเหตุคือกระทำในเวลากลางคืนที่มีฝนตก ทั้งในกรณีลักลอบตัดไม้ ในกรณีบุกรุกพื้นที่โดยใช้รถไถ เพื่อปลูกอ้อยและปลูกมันสำปะหลังในเวลา กลางคืน

“ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลาง เช่น รถไถ รถยนต์ เครื่องมือตัดไม้ ไม้ของกลาง อย่างต่อเนื่อง โดยนำไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.1 (ดงมูล) ต. คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอ ยังได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกชาวบ้าน ในพื้นที่ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ให้ร่วมกันเฝ้าระวังก่อก่อเหตุลักลอบตัดและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ รวมทั้งฝึกอบรมทักษะให้กับ ชรบ.หมู่บ้าน และอาสาพิทักษ์ป่าด้วย แต่กลุ่มนายทุนก็ยังว่าจ้างชาวบ้านที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีทั้งให้ทั้งค่าจ้างและให้ยาบ้าเสพแทนค่าแรงทำการบุกรุก โดยฉวยโอกาส ช่วงเวลากลางคืนดังกล่าว” นายเอกรัตน์กล่าวในที่สุด

ด้านนางฉวีวรรณ ภูเชิดสาย อาสาพิทักษ์ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงกล่าวว่า หลังจากได้ร่วมลาดตระเวน เดินสำรวจความเสียหายแล้ว รู้สึกสลด หดหู่ใจเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ที่ตั้งแต่เกิดมา เห็นความอุดมสมบูรณ์ แต่วันนี้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม มีร่องรอยการบุกรุกทั่วไป และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่แปลงปลูกป่าผืนนี้ประมาณ 10 ไร่ บริเวณรอยต่อบ้านหนองหล่ม ต.คลองขาม กับบ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด ที่เคยยึดคืนพื้นที่กลับมาจากนายทุน เพื่อทำการปลูกต้นไม้หวังฟื้นฟูสภาพป่า กลับมีแต่ความว่างเปล่า

“โดยผืนป่าแปลงนี้ ทางจังหวัดได้ร่วมกับป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ชุมชน เยาวชนและจิตอาสา ร่วมกันปลูกเมื่อเดือน ส.ค.66 ที่ผ่านมา แต่วันนี้กลับพบว่าแทบจะไม่มีต้นไม้ที่ปลูกไว้เหลืออยู่เลย จากการสำรวจมีร่องรอยการรื้อถอน เหลือเพียงไม้ค้ำ และพื้นที่ว่างเปล่าดังกล่าว เห็นแล้วเศร้าใจ ทางราชการใช้งบประมาณจัดกิจกรรมปลูกป่าแต่ละ ครั้งเป็นจำนวนมาก ทุกคนที่มาช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยความยินดีและอิมเอมใจ ว่าจะได้ฟื้นคืนผืนป่าให้กลับมาร่ม รื่น เป็นแหล่งอาหารชุมชน เป็นทรัพยากรของแผ่นดินให้ลูกหลานร่วมอนุรักษ์สืบไป แต่เมื่อได้มาเห็นสภาพถูก ทำลาย และเกิดความเสียหายอย่างนี้ก็รู้สึกเสียใจมาก อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงจังในการป้องกัน และมี มาตรการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกทำลายป่าให้ถึงที่สุด” นางฉวีวรรณ กล่าว

## ‘ปลอดประสพ’ สุดเข้ม! โปสต์รูปปกปิ่น ลั่นกินทับลาน มีเรื่องกับผมแน่นอน



‘ปลอดประสพ’ โปสต์รูปปกปิ่น ลั่นกินทับลาน มีเรื่องกับผมแน่นอน บอกเป็นอธิบดีกรมป่าไม้คนแรกๆ ที่ไปจับกุมการบุกรุกทับลาน

นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โปสต์ภาพตัวเองที่ปกปิ่นผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า กินทับลาน มีเรื่องกับผมแน่นอน รูปนี้ถ่ายที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ที่ปกปิ่นเพราะกำลังมีเรื่อง ตอนนี้มีคนจะมาเอาทับลานอีกแล้ว ขออย่าว่า อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกๆ ที่ไปจับกุมการบุกรุกทับลานเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วชื่อปลอดประสพนะครับ ผมจะไม่มีวันเปลี่ยนความคิดแน่นอน สงสัยคราวนี้จะต้องอาสาคุณประวัติศาสตร์ หัวหน้าอุทยานทับลานซึ่งเป็นลูกน้องเก่า ไปช่วยเฝ้าอีกเสียแล้ว



แท็กที่เกี่ยวข้อง [ปลอดประสพ](#) [ปลอดประสพ สุรัสวดี](#) [ทับลาน](#)



## "ปลอดประสพ" ลั่น"กินทับลานมีเรื่องกับผมแน่นอน" เตรียมประสานไปช่วยเฝ้า



"ปลอดประสพ" ลั่น"กินทับลานมีเรื่องกับผมแน่นอน" เตรียมประสานไปช่วยเฝ้า ขณะที่ "พัชรวาท" ชี้ต้องฟังความเห็นปชช.ปมที่ดินทับลาน-อธิบดีกรมอุทยานฯ เพชรอกก.เคาะ ยันยึดถูกต้อง-ให้สิทธิคนอยู่ก่อน-เกษตรกรเดิม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์เฟซบุ๊ก "ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี" ระบุว่า...

กินทับลาน มีเรื่องกับผมแน่นอน รูปนี้ถ่ายที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ที่พักป็นเพราะกำลังมีเรื่องตอนนี้มีคนจะมาเอาทับลานอีกแล้ว ขอย้ำว่า อธิบดีกรมป่าไม้คนแรก ที่ไปจับกุมการบุกรุกทับลานเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วชื่อ ปลอดประสพ นะครับ ผมจะไม่มีวันเปลี่ยนความคิดแน่นอน สงสัยคราวนี้จะต้องอาสาคุณประวัติศาสตร์หัวหน้าอุทยานทับลาน ซึ่งเป็นลูกน้องเก่า ไปช่วยเฝ้าอีกเสียแล้ว

"พัชรวาท" ชี้ต้องฟังความเห็นปชช.ปมที่ดินทับลาน-อธิบดีกรมอุทยานฯ ก่อน

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิจารณ์และคัดค้านจากสังคมไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อนำพื้นที่บางส่วน ไปจัดสรรให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 12 ก.ค.นี้ จากนั้นจะรวบรวมส่งเรื่องให้กรมอุทยานฯพิจารณา และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภายใน 30 วัน โดยที่ดินของชาวบ้านในขณะนี้มีประมาณ 5 หมื่นไร่ ที่เราจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักก่อน ส่วนที่ดินทั้งหมดมีประมาณ 2.6 แสนไร่

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสคัดค้านของประชาชนไม่เห็นด้วยกับการนำพื้นที่อุทยานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพราะอาจเป็นการเอื้อให้กับนายทุน พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า เราฟังทุกเสียงเมื่อมีกระแสคัดค้านเราก็รับฟัง และนำมาพิจารณา

ด้านนายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว  
ว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาเป็นเวลา 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2524 และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมาก่อน ที่จะประกาศ  
เป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมาได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และชุมชนโดยรอบไปใช้ประโยชน์ทำกิน 5.8  
หมื่นไร่ ต่อมาได้ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต  
จึงมีข้อเรียกร้องให้กันพื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน นำมาซึ่งการสำรวจพื้นที่ในปี 2543 กำหนดแนวเขตขึ้นใหม่  
แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายทำให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า ทั้งนี้รัฐบาลหลายชุดพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึง  
การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมติให้กันพื้นที่ชุมชนออกไปอยู่ ในความดูแลสำนักงานการ  
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)และนำเรื่องเสนอกรม.เห็นชอบ โดย กรม. มีมติเห็นชอบตามคทช. โดยยกเว้น  
บุคคลที่มีคดีความจะไม่ได้รับการคุ้มครองและยกเว้นในที่ดิน โดยเรื่องคดีนับวันที่เกิดเหตุว่าทำผิดหรือไม่

นายอรรถพล กล่าวว่า ส่วน การปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่  
และทั่วประเทศทางออนไลน์ทั่วประเทศ แล้วจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานฯ แล้วใช้  
เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลักความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุกประเด็นในการ  
พิจารณา ทั้งการทำกินและการรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้พื้นที่กว่า 2 แสนไร่ มีทั้งชาวบ้านที่อยู่เดิมคนมาซื้อที่ต่อ กลุ่มรี  
สอร์ทที่ถูกดำเนินคดี 1.2 หมื่นไร่ ต้องนำมาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานฯจะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมไปใช้ประโยชน์ก่อนใช้หรือไม่  
นายอรรถพล กล่าวว่า คนที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ โดยชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งหมดต้องรับฟังความเห็น  
และข้อยุติในคณะกรรมการอุทยาน ก่อนฯ

เมื่อถามว่าจากมติกรม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการทำรี  
สอร์ท นายอรรถพล กล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดิน  
ของรัฐ และที่ดินส.ป.ก.ยังถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็จะ  
ถูกนำที่ดินกลับคืน

เมื่อถามย้ำว่าหากมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่ จะให้สิทธิ์ชาวบ้านที่อยู่เดิมหรือพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่อยู่  
ในพื้นที่ได้รับเท่ากัน หรือไม่นายอรรถพล กล่าวว่า สถานภาพของพื้นที่ได้เท่ากันแต่คุณสมบัติของคนที่จะได้รับ ไม่  
เท่ากัน บางคนอยู่เดิมบางคนมาซื้อเปลี่ยนมือ บางคนมากว่านซื้อที่หลังซึ่งน่าจะไม่มีสิทธิ์

เมื่อถามย้ำผู้ที่เป็นเกษตรกรใช้ที่ดินทำกิน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อนใช้หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า  
"ถูกต้อง นี่คือการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ถือครอง"

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมกรม. พิจารณายกเลิกมติกรม. เดิม ที่ทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ อธิบดีกรม  
อุทยานฯ กล่าวว่า ต้องรอความเห็นคณะกรรมการอุทยานฯก่อน



## ชวนรู้จัก "อุทยานแห่งชาติทับลาน" แหล่งมรดกโลก-ป่าลานผืนสุดท้ายของไทย



ชวนรู้จัก "อุทยานแห่งชาติทับลาน" แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความสำคัญ และป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย หลังเกิดกระแส #Saveทับลาน

จากกรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการเพิกถอนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จำนวน 265,286.58 ไร่ ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2567

ทำให้ต่อมากกระแสในโลกออนไลน์ได้ติดแฮชแท็ก #Saveทับลาน จนติดเทรนด์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โดยหลายคนได้ออกมาคัดค้านเพราะมองว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และฝ่ายของชาวบ้านที่วอนให้เห็นใจ มองว่าเห็นควรให้พิจารณาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อให้สิทธิที่ทำกินกับชาวบ้านที่อยู่อาศัยมาก่อนที่จะมีการประกาศพื้นที่อุทยานทับลาน

ขณะที่ ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ออกมาเผยข้อกังวลต่อเรื่องนี้ว่า "การจัดการของภาครัฐในลักษณะนี้ อาจส่งผลกระทบต่อแนวการเชื่อมต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่า และเพิ่มความรุนแรงความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้น"

ทั้งนี้ ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ จึงขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ "อุทยานแห่งชาติทับลาน" ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสำคัญ และมีพื้นที่มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครอบคลุมพื้นที่ อ.ปักธงชัย อ.ครบุรี อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี



นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 อุทยานแห่งชาติทับลาน ยังได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยูเนสโก ภายใต้ชื่อ "กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่" ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อีกทั้งยังได้รับรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ประจำปี 2563

อุทยานแห่งชาติทับลาน ป่าลานแห่งสุดท้ายของไทย

จากข้อมูลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ในอดีตป่าลานที่อุดมสมบูรณ์มีขึ้นอยู่กระจายทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ต่อมาพื้นที่ป่าลานถูกรุกรานจากการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม จนปัจจุบันหลงเหลือป่าลานแห่งสุดท้ายที่บริเวณบ้านทับลาน บ้านขุนศรีบุพราหมณ์ และบ้านวังมืด จังหวัดปราจีนบุรี

จากตรวจสอบสภาพป่าลาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2517 พบว่าป่าลานในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าลานแห่งสุดท้ายของประเทศ เพื่ออนุรักษ์ป่าลานไว้ จึงมีดำริให้จัดตั้งป่าลานนี้เป็น "วนอุทยาน" มีเนื้อที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,250 ไร่ และในการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 1/2518 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2518 ได้มีมติให้ดำเนินการวางแผนปฏิบัติการที่ป่าลานกบินทร์บุรี

ต่อมาสำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี ได้มีคำสั่งที่ 169/2518 ลงวันที่ 11 เมษายน 2518 และคำสั่งที่ 194/2518 ลงวันที่ 15 เมษายน 2518 ให้นายสุชล ชาติเสนะ นักวิชาการป่าไม้ตรี และนายยัมภ์ ทักสูงเนิน พนักงานประจำเขต โดยอยู่ในความควบคุมการดำเนินงานของนายไพโรจน์ เขียวเอี่ยมวัฒนา นักวิชาการป่าไม้โท ไปดำเนินการรังวัดหมายแนวเขตและจัดพื้นที่ปรับปรุงให้เป็น "วนอุทยานป่าลาน" ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแก่งดินสอ-แก่งใหญ่ เขาสะโตน จังหวัดปราจีนบุรี



ต่อมา กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 2383/2520 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2520 ให้นายเชาวลิต เลิศชัยนที นักวิชาการป่าไม้ 5 ไปทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานทับลาน และในปี 2523 กองอุทยานแห่งชาติได้ให้ "วนอุทยานทับลาน" สำรวจพื้นที่โดยรอบ เพื่อผนวกพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแนวเขตติดต่อวนอุทยานยกฐานะวนอุทยานทับลานเป็นอุทยานแห่งชาติ

ผลการสำรวจปรากฏว่า บริเวณป่าดังกล่าวโดยรอบมีสภาพป่าสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม สัตว์ป่าชุกชุมเป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำมูล ตามหนังสือรายงานผลการสำรวจที่ กส0708 (ทล)/16 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 ทั้งเพื่อเป็นการสนองมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ที่ให้รักษาป่าไว้โดยการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงเสนอให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2523 เห็นสมควรออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็น "อุทยานแห่งชาติ"

โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าวังน้ำเขียวและป่าครบุรี ในท้องที่ ต.สะแกกราช ต.วังน้ำเขียว อ.ปักธงชัย ต.บลครบุรี ต.จระเข้หิน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี และ ต.สระตะเคียน ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ ต.บุพราหมณ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 2524 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 98 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติที่ 40 ของประเทศ

พืชพรรณในอุทยานแห่งชาติทับลาน

อุทยานแห่งชาติทับลาน มีสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต่ำที่มีความสมบูรณ์มาก หากพิจารณาตามประเภทของป่าแล้วสามารถจำแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง จัดเป็นสังคมพืชที่มีการซ้อนทับกันของลักษณะทางนิเวศวิทยาของป่าภาคกลางกับนิเวศวิทยาของป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าชุกชุม

นอกนี้บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน ท้องที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีต้นลานขึ้นกระจายในพื้นที่อย่างหนาแน่น จึงได้ชื่อว่าป่าลานผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศไทย

"ต้นลาน" จัดเป็นไม้ตระกูลปาล์ม เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นตรงและแข็ง ภายในเนื้อเป็นเส้นใย มีใบอ่อนรอบลำต้นเป็นชั้นๆ ก้านใบยาวประมาณ 3-4 เมตร หนึ่งก้านมีหนึ่งใบ ใบกว้างประมาณ 2-3 เมตร ลำต้นสูงประมาณ 10-26 เมตร

นอกจากนี้ ต้นลาน มีลักษณะพิเศษหลายอย่าง เช่น เป็นต้นไม้ที่มีอายุชุกประมาณ 60-80 ปี เมื่อต้นแก่ก็จะออกดอกและผล ดอกมีสีขาว ซึ่งต้นลานจะออกดอกเพียงครั้งเดียว และเมื่อต้นลานออกดอกก็หมายความว่าต้นลานจะต้องตาย เมื่อเมล็ดร่วงหล่น ต้นลานก็จะเริ่มเหี่ยวเฉา และเหี่ยวแห้งตายลงทันที



อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน  
ได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการเฟิกถอนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน ผ่านช่องทาง (คลิกที่นี่)

ข้อมูลจาก แฟนเพจ อุทยานแห่งชาติทับลาน - Thap Lan National Park, ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

## เหตุใดพื้นที่ป่าอาจไม่เพิ่ม แม้ #Saveทับลาน สำเร็จ ?



หลังจากเกิดกระแส #saveทับลาน ในสื่อสังคมออนไลน์ ธรณรังค์ให้ประชาชนเข้าไปลงชื่อ “ไม่เห็นด้วย” ต่อการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 2.65 แสนไร่ กลุ่มองค์กรประชาสังคมด้านสิทธิที่ดินทำกิน ได้ออกมาแสดงความกังวลว่า การคัดค้านการเพิกถอนดังกล่าว อาจกระทบต่อกลุ่มชาวบ้านที่ทำกินในที่ดินก่อนประกาศเขตพื้นที่อุทยานฯ และกลุ่มที่ทำประโยชน์เพื่อการเกษตร

กลุ่มผู้สนับสนุนกระแส #saveทับลาน วิจารณ์ว่า การเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ ดังกล่าว จะลดพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเอื้อต่อนายทุน โดยกลุ่มหลักที่คัดค้านคือมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งออกมาบอกว่า เส้นแนวเขตสำรวจอุทยานแห่งชาติจะทำให้เกิดการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

ทว่าอีกฟากหนึ่งได้อธิบายว่า นี่ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของ "นายทุนรุกป่า" แต่ยังมีชุมชนที่มีที่ดินที่ถูกประกาศเขตอุทยานฯ ทับที่ดินของตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหามาเป็นเวลากว่า 40 ปี

บีบีซีไทยสำรวจข้อเท็จจริงและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญต่อกรณี #saveทับลาน ใน 5 เรื่อง ดังนี้

1.) พื้นที่ 2.65 แสนไร่ ที่จะถูกเพิกถอน เป็นของนายทุนทั้งหมดหรือไม่ ?

พรพนา ก๊วยเจริญ ผู้อำนวยการแลนด วอทซ์ ไทย (Land Watch THAI) บอกว่าพื้นที่ทั้ง 2.65 แสนไร่ไม่ได้เป็นของนายทุนทั้งหมด และจัดกลุ่มประเภทผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานไว้ 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มพื้นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กว่า 58,000 ไร่ เป็นที่ดินจากการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี 2521 ส่วนใหญ่อยู่ในเขต อ.วังน้ำเขียว แต่หลังจากกรมอุทยานฯ ประกาศเขตอุทยานฯ ออกมาในปี 2524 พื้นที่เหล่านี้จึงกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานฯ กลุ่ม Land Watch Thai ระบุว่า ปัจจุบันการครอบครองพื้นที่ในส่วนนี้ได้กินออกมามากนอกเขตอุทยานฯ ด้วย

กลุ่มพื้นที่จัดที่ดินทำกินตามโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ซึ่งเป็นโครงการด้านความมั่นคง รวมพื้นที่ 59,194 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อ.เสิงสาง, อ.ครบุรี ของ จ.นครราชสีมา

กลุ่มพื้นที่ที่ดำเนินการตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 รวมพื้นที่กว่า 150,000 ไร่ มติ ครม. นี้ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องคนกับป่า โดยทั้งหมดเป็นผู้ที่รัฐดำเนินการตรวจสอบแนวเขตระหว่างปี 2541-2545 กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ถูกดำเนินการโดยนโยบายของรัฐบาล กระจายอยู่ในที่ดินฝั่งวังน้ำเขียวของ จ.นครราชสีมา จนถึงเขต อ.นาดี ของ จ.ปราจีนบุรี และถูกตั้งคำถามมากที่สุดในเรื่องของการครอบครองที่ดิน

"กลุ่มที่สามมีเยอะที่สุด แต่มีการปะปนกันอยู่ของชาวบ้านจริง ๆ" พรพนา กล่าว

ผอ.แลนด์ วอทช์ ไทย ยังบอกด้วยว่า ชาวบ้านที่ไม่ใช่ทายทุนมีอยู่ในทุกกลุ่ม โดยเห็นว่าหน่วยงานรัฐมีข้อมูลอยู่ในมือที่สามารถตรวจสอบได้ เพราะจะมีการตรวจสอบผ่านกระบวนการที่มีมายาวนาน อีกทั้งยังเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบภายใต้โครงการวันแมป (One map) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช.

ทางกรมอุทยานฯ อ้างว่า หากปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตามแนวเขตใหม่นี้ จะส่งผลให้อุทยานแห่งชาติทับลานมีเนื้อที่ลดน้อยลงไปประมาณ 265,000 ไร่ และแม้จะมีการเสนอผนวกพื้นที่ทางตอนเหนือในท้องที่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพิ่มเข้ามาอีกประมาณ 80,000 ไร่ ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าสามารถผนวกพื้นที่เข้ามาเพิ่มได้จริง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีราษฎรถือครองที่ดินอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ระหว่างการหาข้อยุติกับกรมป่าไม้

ความเป็นมาของเรื่องนี้สามารถย้อนกลับไปเมื่อกว่า 40 ปี ก่อน ราวปี พ.ศ. 2524 ซึ่งทางกรมป่าไม้นำพื้นที่ชุมชนและป่าเสื่อมโทรมจากการให้เอกชนทำสัมปทานไม้หวงห้าม มากำหนดเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จากข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566

ในรายงานฉบับเดียวกันยังกล่าวด้วยว่า ในการดำเนินการกำหนดพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อปี 2524 ทางหน่วยงานรัฐไม่ได้เข้าไปสำรวจรังวัดพื้นที่จริง ส่งผลให้การประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับซ้อนทับที่ทำกินของประชาชนในเวลาต่อมา





2.) หาก #Saveทับลาน สำเร็จ จะเพิ่มผืนป่าได้หรือไม่

หากสามารถคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 265,000 ไร่ได้สำเร็จ จะสามารถเพิ่มผืนป่าให้มากขึ้นได้หรือไม่

ผอ.แลนด์ วอทซ์ ไทย กล่าวว่า "ไม่จริง" เพราะนิยามคำว่าป่าไม้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ ปี 2484 บอกว่าป่าไม้คือที่ดินที่ไม่ได้มาโดยการมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

"ที่ดินตรงไหนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินจะเรียกว่าป่าหมดเลย พอบอกว่า 'เขื่อนป่า' จริง ๆ แล้วคือ การเขื่อนที่ดินทำกินออกไป มันไม่ได้เป็นเรื่องการสูญเสียป่าที่เป็นสภาพป่า แต่มันเป็นการหายไปในเชิงตัวเลข" พรพนา กล่าว

นอกจากนี้ หนึ่งในเหตุผลที่กรมอุทยานฯ นำมาเป็นข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ระบุว่า การเพิกถอนจะส่งผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2548

ในประเด็นนี้ พรพนา กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีคนอยู่อาศัยอยู่กว่า 4,000 ชุมชน บนที่ดินกว่า 4 ล้านไร่ ซึ่งรวมทั้งอุทยานแห่งชาติทับลานด้วย แต่เกณฑ์การเป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโก มีประเด็นของการบริหารจัดการคนที่สามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าได้ ซึ่งไม่ได้ระบุให้คนต้องออกจากป่า

"เขาไม่ได้บอกว่า ต้องย้ายคนหรือไม่ให้มีคนอยู่ อันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานไทย และกลุ่มอนุรักษ์"

เธอกล่าวด้วยว่า พื้นที่ที่จะเพิกถอนอยู่ในจุดที่เป็นขอบของอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งพื้นที่ตรงกลางคือป่า ส่วนที่เพิกถอนสามารถบริหารจัดการด้วยการสร้างพื้นที่กันชนบัฟเฟอร์โซนเหมือนพื้นที่กันชนของกลุ่มป่าตะวันตก หรือการร่วมมือกับชุมชน ส่วนผู้ที่ครอบครองอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งกลุ่มทุนหรือนักการเมือง รัฐต้องตรวจสอบโดยไม่เหมารวมกลุ่มชาวบ้านที่ถูกละเมิดสิทธิมาอย่างยาวนาน

3.) หาก #Saveทับลาน สำเร็จ ชาวบ้านในที่ดินพิพาทจะถูกไล่ออกจากพื้นที่หรือไม่

ปัจจุบันกรมอุทยานฯ อนุญาตให้มีคนอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขภายใต้มาตรา 64 ของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

พรพนา แสดงความเห็นว่าการใช้กฎหมายข้อนี้ในการดำเนินการกับผู้ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ แต่เธอเห็นว่ามาตรการนี้ยังมีปัญหา เนื่องจากกฎหมายลำดับรองยังไม่ได้บังคับใช้เพราะถูกคัดค้านจากชุมชน

มาตรา 64 ของ พ.ร.บ.อุทยานฯ กำหนดให้มีการสำรวจ 4,000 กว่าชุมชน และจัดทำโครงการการอยู่อาศัยในพื้นที่ครวละ 20 ปี ซึ่งกฎหมายนี้หมายความว่า ชุมชนต้องยอมรับว่าบุกรุกและยินดีเข้าโครงการนี้

พรพนา กล่าวว่า เมื่อโครงการมีระยะเวลาแค่ 20 ปี ชุมชนก็ไม่เห็นด้วย อีกทั้งยังมีการจำกัดการใช้ประโยชน์ที่เข้มงวดมาก เช่น การเลี้ยงสัตว์ การทำเกษตรกรรม และมีมาตรการลงโทษปรับที่สูงมาก กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้มากที่สุด คือกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตการทำเกษตรเฉพาะอย่างไร่หมุนเวียน กลุ่มเหล่านี้ไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาจะ "ถูกลบวิถีชีวิตของเขาออกไป"

"เท่ากับว่าแก้ไขกฎหมายแล้วเอาไปใช้ย้อนหลังกับคนที่เขาบอกว่าอยู่มาก่อน ซึ่งชุมชนเหล่านั้นบอกว่า ควรได้รับการแก้ไขปัญหาอีกแบบหนึ่ง แต่กรมอุทยานฯ ไม่เคยยอมรับการแยกคนที่อยู่มาก่อน กลายเป็นว่าประกาศแล้ว ถือว่าคุณอยู่ในเขตอุทยานฯ คุณผิดกฎหมาย"

หลังจากออกมานำการรณรงค์ลงชื่อคัดค้าน ทางด้านมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โพสต์เฟซบุ๊กในวันนี้ (9 ก.ค.) ระบุถึงข้อเสนอการแก้ไขปัญหาแนวเขตและที่ดินในพื้นที่ อช.ทับลาน วารัฐ "ไม่ควรแก้ไขปัญหาแบบเหมารวมทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน" และ "ควรแก้ไขปัญหาแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน และให้ความเป็นธรรมทั้งในแง่ของมนุษย์ ผืนป่า และสัตว์ป่า"



4.) แผนที่ที่ใช้เป็นเกณฑ์เพิกถอนอุทยานฯ คือฉบับไหน

ความพยายามแก้ไขปัญหากันพื้นที่ทับซ้อนดำเนินมานานกว่า 30 ปี จนเกิดคำสั่งให้กรมป่าไม้ในขณะนั้น ปรับปรุงแนวเขตครั้งแรกในปี 2534 ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 เม.ย. 2540 ยืนยันให้แก้ไขแนวเขต จึงเกิดเส้นแนวเขตปี 2543 ซึ่งมาจากการเดินสำรวจจริงวัด จัดทำแผนที่ และฝั่งเขตหลักอุทยานฯ ร่วมกันเป็นครั้งแรกโดยส่วนราชการ ชุมชน และราษฎรในพื้นที่

“กรณีนี้จึงเห็นได้ว่า เส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี 2543 มีเส้นที่เกิดขึ้นจากการขีดเขตแผนที่ในห้องปฏิบัติการของส่วนกลาง แต่เป็นเส้นที่เกิดจากการตรวจสอบร่วมกันในพื้นที่จริง มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีขั้นตอนทางกฎหมายและคำสั่งของทางราชการรองรับ” รายงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุ

อย่างไรก็ตาม เส้นแนวเขตปี 2543 ยังไม่ได้บังคับใช้แต่อย่างใด โดยความล่าช้าที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการปฏิรูประบบราชการและจัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้นใหม่ในปี 2545

จนกระทั่งยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติ ครม. ในปี 2558 เห็นชอบให้ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 หรือที่เรียกว่า “วันแมป”(One Map) เพื่อให้ประเทศไทยมีเขตแนวที่ดินที่ถูกต้อง ทันสมัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของรัฐและเอกชน

หลังจากนั้นแผนที่วันแมป จึงถูกนำมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาพิพาทที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. หลายวาระในช่วงปี 2564-2566

มติ ครม. ล่าสุด คือ วันที่ 14 มี.ค. 2566 เห็นชอบให้ใช้เส้นแนวเขตปี 2543 มาปรับปรุงแผนที่วันแมป เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นไปตามการเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธาน

มติ ครม. ที่เกิดในช่วงท้าย ๆ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า พื้นที่ที่ถูกกันออกจากเขตอุทยานฯ จะถูกส่งมอบให้กับ ส.ป.ก. เพื่อจัดสรรที่ดินให้ประชาชนทำกินตามแนวทางของ คทช. หรือตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อเกษตรกรรม แล้วแต่กรณี โดยการเพิกถอนแนวเขตอุทยานฯ ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อคดีความต่าง ๆ ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีรุกป่าเพื่อสร้างรีสอร์ตและโรงแรม รวมกันกว่า 400 คดี พื้นที่รวมกันกว่า 12,000 ไร่

5.) จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป หลังลงชื่อในแคมเปญ #saveทับลาน

กรมอุทยานฯ ระบุว่า การเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน จะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยเปิดให้ลงชื่อระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-12 ก.ค. นี้ ในเว็บไซต์ของกรมอุทยานฯ

ในแบบสอบถามความเห็นมีเพียงคำถามเดียวที่ระบุว่า “ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จากการสำรวจแนวเขตเมื่อปี พ.ศ. 2543 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2566 เพื่อกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี, จ.นครราชสีมา และ จ.สระแก้ว ใหม่ หรือไม่” ซึ่งผู้ตอบสามารถเลือกตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมกรอกข้อเสนอแนะหรือความเห็นลงไปได้

วานนี้ (8 ก.ค.) เกิดกระแส #saveทับลาน ขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ รณรงค์ให้ประชาชนเข้าไปลงชื่อ “ไม่เห็นด้วย” ด้วยข้อมูลที่ระบุเพียงว่ากำลังจะสูญเสียพื้นที่ป่า 265,000 ไร่ ให้กับนายทุน ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าไปลงชื่อ “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งการลงชื่อดังกล่าวไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยวันนี้ (9 ก.ค.) ว่า จะรวบรวมความเห็นทั้งหมด เสนอให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ พิจารณาภายใน 30 วัน เพื่อมีมติเสนอ ครม. ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ ต่อไป แต่สิ่งสำคัญคือต้องยึดหลักข้อเท็จจริง ทั้งเรื่องการอยู่อาศัยทำกินและการดูแลรักษาผืนป่า เนื่องจากในจำนวน 265,000 ไร่ มีทั้งคนที่อยู่อาศัยอยู่เดิมจากการจัดสรรพื้นที่ และคนที่มาซื้อต่อเป็นมือที่ 2 มือที่ 3 รวมถึงกลุ่มรีสอร์ตที่ถูกดำเนินคดีกว่า 12,000 ไร่



ส่วนที่หลายคนมองว่า มติ ครม. เมื่อปี 2566 เป็นการเอื้อนายทุน อธิบดีกรมอุทยานฯ ชี้แจงว่า “รัฐบาลที่ผ่านมาพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน จึงเห็นว่าควรทำให้เป็นที่ดินของรัฐ และ ส.ป.ก. ก็ถือเป็นที่ดินของรัฐ ดังนั้น ส.ป.ก. จึงต้องเข้ามาพิจารณาตรวจสอบว่าใครมีสิทธิ” โดยในส่วนของกรมอุทยานฯ เองก็จะต้องไปพิจารณาร่วมกันในชั้นของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อเสนอ ครม. ต่อไปเช่นกัน

“เพราะคุณสมบัติแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอยู่เดิม บางคนมาซื้อขายเปลี่ยนมือ บางคนเข้ามากว้านซื้อ จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติผู้ครอบครองที่ดินของรัฐ” อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าว



อุทยานแห่งชาติทับลาน  
การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และนครราชสีมา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตามมติ ครม. วันที่ 14 มีนาคม 2566



## อธิบดีกรมอุทยานฯ โยน 'ทับลาน' เป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต ปิดเอื้อนายทุน



9 ก.ค. 2567- ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิจารณ์และคัดค้านจากสังคมไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อนำพื้นที่บางส่วนไปจัดสรรให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 12 ก.ค.นี้ จากนั้นจะรวบรวมส่งเรื่องให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณา และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภายใน 30 วัน โดยที่ดินของชาวบ้านในขณะนี้ มีประมาณ 5 ไร่ ที่เราจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักก่อน ส่วนที่ดินทั้งหมดมีประมาณ 2.6 แสนไร่

เมื่อถามถึงกระแสคัดค้านของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการนำพื้นที่อุทยานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ เพราะอาจเป็นการเอื้อให้กับนายทุน พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า เรารับฟังทุกเสียง เมื่อมีกระแสคัดค้านเราก็รับฟังและนำมาพิจารณา

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามาเป็นเวลา 40 ปี นับตั้งแต่ปี 24 และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมาก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมาได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและชุมชนโดยรอบไปใช้ประโยชน์ทำกิน 5.8 ไร่ ต่อมาได้ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต จึงมีข้อเรียกร้องให้กันพื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน นำมาซึ่งการสำรวจพื้นที่ในปี 43 กำหนดแนวเขตขั้นใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายทำให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า

ทั้งนี้ รัฐบาลหลายชุดพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมติให้กันพื้นที่ชุมชนออกไปอยู่ ในความดูแลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โดยครม. มีมติเห็นชอบตาม คทช. โดยยกเว้นบุคคลที่มีคดีความจะไม่ได้รับการคุ้มครองและยกเว้นในที่ดิน โดยเรื่องคดีนับวันที่เกิดเหตุว่าทำผิดหรือไม่

นายอรรถพล กล่าวว่า ส่วนการปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และทั่วประเทศทางออนไลน์แล้วจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้วใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลักความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุกประเด็นในการพิจารณา ทั้งการทำกินและการรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้ พื้นที่กว่า 2 แสนไร่ มีทั้งชาวบ้านที่อยู่เดิม คนมาซื้อที่ต่อ และกลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดี 1.2 หมื่นไร่ ต้องนำมาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมใช้ประโยชน์ก่อนใช้หรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า คนที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ โดยชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งหมดต้องรอรับฟังความเห็นและข้อยุติในคณะกรรมการอุทยาน ก่อนฯ

เมื่อถามว่า จากมติครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการทำรีสอร์ท นายอรรถพลกล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดินของรัฐ และที่ดินส.ป.ก.ยังถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องจะถูกนำที่ดินกลับคืน ส่วนบุคคลใดที่ถูกดำเนินคดีในพื้นที่ดังกล่าว นั้น จะไม่ได้รับการยกเว้น

ถามย้ำว่า หากมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่ จะให้สิทธิ์ชาวบ้านที่อยู่เดิมหรือพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับเท่ากันหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า สถานภาพของพื้นที่ได้เท่ากัน แต่คุณสมบัติของคนที่จะได้รับไม่เท่ากัน บางคนอยู่เดิมบางคนมาซื้อเปลี่ยนมือ บางคนมากว้านซื้อที่หลังซึ่งน่าจะไม่มีสิทธิ์ เมื่อถามอีกว่า ผู้ที่เป็นเกษตรกรใช้ที่ดินทำกิน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อนใช้หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ถูกต้อง นี่คือการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ถือครอง

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมครม. พิจารณายกเลิกมติครม. เดิม ที่ทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ต้องรอความเห็นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก่อน.





"นายกฯ" ซ้ำปมพื้นที่ "ทับลาน" เป็นมติจากรัฐบาลที่แล้ว ใต้ปีก "บิ๊กป้อม" ดูแลป่า ลั่นทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมาย นายทุนจะถือนิติวิธีไม่ได้ "รมว.เกษตรฯ" ออกตัวไม่เกี่ยวปมพิพาทอุทยานแห่งชาติทับลาน โยน "กระทรวงทรัพยากรฯ" จัดการปัญหาที่ดินทับซ้อน ด้าน "อธิบดีกรมอุทยานฯ" เผยรอคกก.เคาะปมที่ดินทับลานภายใน 30 วัน ย้ำยึดถูกต้อง-ให้สิทธิ์คนอยู่ก่อน-เกษตรกรเดิม

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 ก.ค.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในอำเภอทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องพื้นที่อนุรักษ์กับพื้นที่ทำกินของประชาชน ว่า เรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงไปแล้ว ตนคงไม่มีอะไรนอกจากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นมติจากรัฐบาลที่แล้ว ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เคยกำกับดูแล เป็นเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ที่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญต้องรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนก่อนจะมีการเพิกถอน ซึ่งมีหลายกระบวนการที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย และนำเสนอ ครม.ต่อไป

เมื่อถามว่า สักม่อ่อนไหวกับข่าวที่มีนายทุนเข้าไปครอบครองพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว นายกฯ กล่าวว่า ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หากจะมาทำอย่างนั้นก็ได้ ตนเข้าใจว่าพื้นที่ทับลานมีประชาชนที่เข้าไปอยู่กันอยู่แล้ว เมื่อถามว่า จำเป็นต้องยกเลิกมติ ครม.ปี 2566 หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยังไม่มี อยู่ระหว่างการศึกษา ต้องดูให้ครบขั้นตอนก่อน และเรื่องของ One Map ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาตรงนี้ด้วย

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอำเภอทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ว่า ขั้นตอนขณะนี้ไม่อยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมาทุกเรื่องของ กระทรวงเกษตรฯภายใต้ทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติทั้งหมด กรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน เกิดขึ้นในรัฐบาลหลายยุค แต่มาสรุปต้นปี 2566 ในรัฐบาลยุคที่แล้ว เรื่องการปรับแนวเขตปี 2543 โดยหลังจากที่ คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องไปดำเนินการ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ และขณะนี้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ขอให้เข้าใจว่า เรื่องนี้ไม่ได้ เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ขอให้นำมาผสมผสานจนเข้าใจผิด ในฐานะที่ตนกำกับดูแล สปก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) หาก สคทช. เห็นชอบก็จะนำเสนอต่อครม. และเมื่อครม.เห็นชอบให้ สปก.นำไปจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรทำกินก็จะต้องนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้เข้าใจตรงนี้ ตนเห็นสื่อบางสำนักไปโจมตี สปก. ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหาย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ดินที่มีปัญหาที่อุทยานแห่งชาติทับลานมีปัญหาคาบเกี่ยว กับบางรีสอร์ทที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)เคยไปจัดสัมมนาเมื่อปี 2562 และต่อมาก็มีมติครม. ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนไม่ทราบเรื่องนี้ เมื่อถาม ว่า จำนวนที่ดินที่ทับซ้อนประมาณ 150,000 ไร่ ในจำนวนนี้พบว่ามีของนายทุนและชาวบ้านนั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่ดินเหล่านี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีคณะกรรมการตรวจสอบ และจำแนกชัดเจน ว่า ตรงไหนที่ประชาชนร้องเรียนมา ไม่ใช่เหมารวมทั้งหมด จนนำไปสู่การประชุมของการประชุม คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ตนย้ำว่าต้องมีการจำแนกให้ชัดเจนถึงแนวเขตว่าตรงไหนควรอนุรักษ์ เป็นป่า ตรงไหนที่ชาวบ้านอยู่แล้ว หลายคนที่ยื่นออกมานำเสนอก็มีข้อมูลที่ต้อง เพียงแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ากรณีนี้ เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่งมีมาตรการและขั้นตอนอยู่ เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการทำประชาวิจารณ์อยู่

เมื่อถามว่า จะต้องใช้แผนที่ใดในการแบ่งเขต ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานที่จะปฏิบัติก็ต้องนำมติที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินเข้าที่ประชุมครม. เมื่อถามย้ำว่า การออกสปก.ทับที่อุทยานเกิดขึ้นหลายพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวยืนยันว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่ต้องทำตามมติครม.เมื่อเห็นชอบอย่างไร เราก็ต้องนำไปปฏิบัติหากไม่ปฏิบัติก็จะโดนมาตรา 157 ดังนั้นเรื่องนี้ยังไม่ถึงกระบวนการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) ตอนนี้เป็นเรื่องของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการ และหลังจากที่กรมอุทยานเห็นชอบอย่างไรก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหอย่างชัดเจนและตรงไหนที่เป็นกลุ่มนายทุนบุกรุกก็จะต้องถูกออกหมายจับดำเนินคดีอาญา ดังนั้น ต้องแยกแยะระหว่างผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายกับปัญหาประชาชน

นี้ไม่ใช่การขัดข้องกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะ เรื่องนี้เราคุยกันตลอด และผมก็ได้หารือกันกับทุกฝ่าย ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งยังไม่ถึงกระบวนการที่สปก.จะเข้าไป ดำเนินการ ร.อ.ธรรมนัส กล่าว เมื่อถามถึงปัญหาความเห็นไม่ตรงกันของทั้ง 2 กระทรวงที่มีบ่อยครั้ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนนี้เรามีคณะกรรมการที่ทำงานร่วมกัน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามาเป็นเวลา 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2524 และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมาก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมาได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและชุมชนโดยรอบไปใช้ประโยชน์ทำกิน 5.8 หมื่นไร่ ต่อมาได้ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต จึงมีข้อเรียกร้องให้กันพื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน นำมาซึ่งการสำรวจพื้นที่ในปี 2543 กำหนดแนวเขตขึ้นใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายทำให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า

ทั้งนี้ รัฐบาลหลายชุดพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมติให้กันพื้นที่ชุมชนออกไปอยู่ในความดูแลสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โดยครม. มีมติเห็นชอบตาม คทช. โดยยกเว้นบุคคลที่มีคดีความจะไม่ได้รับการคุ้มครองและยกเว้นในที่ดิน โดยเรื่องคดีนับวันที่เกิดเหตุว่าทำผิดหรือไม่

นายอรรถพล กล่าวว่า ส่วนการปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และทั่วประเทศทางออนไลน์แล้วจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้วใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลักความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุกประเด็นในการพิจารณา ทั้งการทำกินและการรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้พื้นที่กว่า 2 แสนไร่ มีทั้งชาวบ้านที่อยู่เดิม คนมาซื้อที่ต่อ และกลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดี 1.2 หมื่นไร่ ต้องนำมาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมใช้ประโยชน์ก่อนใช้หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า คนที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ โดยชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งหมดต้องรอรับฟังความเห็นและข้อยุติในคณะกรรมการอุทยาน ก่อน

เมื่อถามว่า จากมติครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการทำรีสอร์ท นายอรรถพล กล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดินของรัฐ และที่ดินส.ป.ก.ยังถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องจะถูกนำที่ดินกลับคืน ส่วนบุคคลใดที่ถูกดำเนินคดีในพื้นที่ดังกล่าว นั้น จะไม่ได้รับการยกเว้น

เมื่อถามย้ำว่า หากมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่ จะให้สิทธิ์ชาวบ้านที่อยู่เดิมหรือพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับเท่ากันหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า สถานภาพของพื้นที่ได้เท่ากัน แต่คุณสมบัติของคนที่จะได้รับไม่เท่ากัน บางคนอยู่เดิมบางคนมาซื้อเปลี่ยนมือ บางคนมากว่าวันซื้อที่หลังซึ่งน่าจะไม่มีสิทธิ์

เมื่อถามอีกว่า ผู้ที่เป็นเกษตรกรใช้ที่ดินทำกิน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อนใช้หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ถูกต้อง นี่คือการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ถือครอง ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมครม. พิจารณายกเลิกมติครม. เดิม ที่ทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ต้องรอความเห็นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก่อน



‘บิ๊กป๊อด’ ชี้ต้องฟังความเห็นปชช.ปมที่ดินทับลาน-อธิบดีกรมอุทยานฯ ยันยึดถูกต้อง-ให้สิทธิคนอยู่ก่อน-เกษตรกรรม



‘บิ๊กป๊อด’ ชี้ต้องฟังความเห็น ปชช.ปมที่ดินทับลาน-อธิบดีกรมอุทยานฯ เผยรอ กก.เคาะ ยันยึดถูกต้อง-ให้สิทธิคนอยู่ก่อน-เกษตรกรรม

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิจารณ์และคัดค้านจากสังคมไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อนำพื้นที่บางส่วนไปจัดสรรให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ จากนั้นจะรวบรวมส่งเรื่องให้กรมอุทยานฯพิจารณา และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยที่ดินของชาวบ้านในขณะนี้ประมาณ 5 ไร่ ที่เราจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักก่อน ส่วนที่ดินทั้งหมดมีประมาณ 2.6 แสนไร่

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสคัดค้านของประชาชนไม่เห็นด้วยกับการนำพื้นที่อุทยานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพราะอาจเป็นการเอื้อให้กับนายทุน พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวว่า เราฟังทุกเสียงเมื่อมีกระแสคัดค้านเราก็รับฟัง และนำมาพิจารณา

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามาเป็นเวลา 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2524 และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมาก่อน ที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมาได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และชุมชนโดยรอบไปใช้ประโยชน์ทำกิน 5.8 ไร่ ต่อมาได้ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต จึงมีขอเรียกร้องให้กันพื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน นำมาซึ่งการสำรวจพื้นที่ในปี 2543 กำหนดแนวเขตขึ้นใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายทำให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า ทั้งนี้ รัฐบาลหลายชุดพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมติให้กันพื้นที่ชุมชน

ออกไปอยู่ในความดูแลสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และนำเรื่องเสนอ กรม.เห็นชอบ โดย กรม.มีมติเห็นชอบตาม คทช. โดยยกเว้นบุคคลที่มีคดีความจะไม่ได้รับการคุ้มครองและยกเว้นในที่ดิน โดยเรื่องคดีนับวันที่เกิดเหตุว่าทำผิดหรือไม่

นายอรรถพลกล่าวว่า ส่วนการปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และทางออนไลน์ทั่วประเทศ แล้วจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานฯ แล้วใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลักความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุกประเด็นในการพิจารณา ทั้งการทำกินและการรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้ พื้นที่กว่า 2 แสนไร่ มีทั้งชาวบ้านที่อยู่เดิม คนมาซื้อที่ต่อ กลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดี 1.2 หมื่นไร่ ต้องนำมาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานฯจะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมใช้ประโยชน์ก่อนใช้หรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า คนที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ โดยชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งหมดต้องรอรับฟังความเห็นและข้อยุติในคณะกรรมการอุทยานฯก่อน

เมื่อถามว่าจากมติ กรม. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการทำรีสอร์ท นายอรรถพลกล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดินของรัฐ และที่ดิน ส.ป.ก.ยังถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็จะถูกนำที่ดินกลับคืน

เมื่อถามย้ำว่าหากมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่ จะให้สิทธิ์ชาวบ้านที่อยู่เดิมหรือพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับเท่ากันหรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า สถานภาพของพื้นที่ได้เท่ากัน แต่คุณสมบัติของคนที่จะได้รับ ไม่เท่ากัน บางคนอยู่เดิม บางคนมาซื้อเปลี่ยนมือ บางคนมากกว่าวันซื้อที่หลังซึ่งน่าจะไม่มีสิทธิ์

เมื่อถามย้ำผู้ที่เป็นเกษตรกรใช้ที่ดินทำกิน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อนใช้หรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า “ถูกต้อง นี่คือหลักการการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ถือครอง”

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุม กรม.พิจารณายกเลิกมติ กรม.เดิม ที่ทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ อธิบดีกรมอุทยานกล่าวว่า ต้องรอความเห็นคณะกรรมการอุทยานฯก่อน